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ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา  

หัวหน้าโครงการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชุมชน

โดยองค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม  

หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

หัวหน้าโครงการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดอุตรดิตถ์:ท่าเหนือเมืองน่าอยู่

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ดร.ทศพร ทองเที่ยง

หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนกับสังคม

และผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิทยาเขตราชบุรี

 

ผู้ดำเนินการเสวนา: 

พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร 

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดล

 ระบบสขุภาพชมุชนเปน็ระบบทีส่ำคญัทีส่ดุเพราะเปน็พืน้ฐาน

ข้างล่างและสุขภาพเป็นเรื่องเชื่อมโยงทั้งหมดคำว่าสุขภาพหมายถึง

สุขภาวะทางกาย จิต สังคม และปัญญา ถ้าระบบสุขภาพชุมชน

เข้มแข็งจะช่วยเชื่อมโยงและรองรับสังคมทั้งหมดไว้

 ความจริงแล้วเรามีโครงสร้างที่จะทำให้ระบบสุขภาพชุมชน

เข้มแข็งอย่างเช่นเวทีนี้เป็นการประชุมเพื่อนำตัวอย่างดีๆมาเล่าสู่กัน

ฟงั โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่การขยายระบบสขุภาพชมุชนใหเ้ตม็พืน้ทีข่อง

ประเทศ ครั้งก่อนๆ ที่เรามาประชุมกัน ทำให้เกิดการรับฟังเรื่องดีๆ

ซึ่งส่งผลให้จิตพองใหญ่ขึ้นมีความสุขมากและในแต่ละครั้งก็จะมีการ

รวบรวมจัดพิมพ์เป็นเล่มไว้

 วันนี้มีทีมทำงานมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งได้

รับคำนิยมว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำงานพื้นที่มากที่สุดในประเทศ

ไทย ประเดี๋ยวท่านอาจารย์คงจะมีเรื่องเล่าให้ฟัง ผมเคยไปลงพื้นที่

ทีน่ัน่พบวา่ เวลาชาวบา้นมปีญัหาอะไรเขาจะเดนิเขา้มาทีร่าชภฏัอตุรดติถ์

ใหช้ว่ยหาคำตอบให้รวมทัง้เรายงัมอีาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

เปิดประเด็น
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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พระจอมเกล้าธนบุรีวิทยาเขตราชบุรีมานั่งอยู่ที่นี่นอกจากนี้ตัวแทน

จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สมุทรสงคราม รองคณบดี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข (สวรส.) ซึ่งเป็นตัวการอยากเห็นระบบสุขภาพชุมชนที่ดี

มากที่สุดก็มาร่วมพูดคุยในเวทีวันนี้ด้วย



 ปี2554เราเจอนำ้ทว่มกนัมาพอสมควรการเกดิอทุกภยัขึน้นี้

ถือเป็นโอกาสอันดีของทุกภาคส่วนที่ได้ทำงานและแสดงศักยภาพ

อย่างเต็มที่

 เราเลอืกคยุกนัในหวัขอ้เรือ่งสถาบนัวชิาการกบัการขบัเคลือ่น

ระบบสุขภาพชุมชน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญ และคิดว่าวิทยากรคงมี

ตัวอย่างทั้งในภาวะปกติและภาวะน้ำท่วมมาร่วมพูดคุยกัน

พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร 
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ประเด็นที่จะพูดคุยก็คือ มหาวิทยาลัยที่เขามักจะเรียกกันว่า

หอคอยงาชา้งจะลงมาถงึขา้งลา่งเพือ่มารว่มผลกัดนัเรือ่งระบบสขุภาพ

ชุมชนอย่างไรวิทยากรทั้ง3ท่านคงจะทำให้เห็นรูปธรรมและการมา

ร่วมพูดคุยกัน คงไม่ได้แค่มานั่งคุยเฉยๆ แต่เราต้องมีการบ้านให้กลับ

ไปทำต่อและมีอาหารให้สมองได้ขบคิด

 นอกจากนี้ในเวทีนี้ยังมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ สถาบนัราชมงคล สถาบนัราชภฏันครปฐม

ทีมโรงพยาบาลชุมชน  ทีมพื้นที่จากพุทธมณฑล และโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เขตพุทธมลฑล ซึ่งได้ทำงานร่วมกัน

มาในช่วงน้ำท่วม ซึ่งคงได้พูดคุยว่าเราจะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างไรต่อ

ไป
เปิดประเด็น



เส้นทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อท้องถิ่น 
 สิ่งที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้ ซึ่งใครๆ พากันเรียกว่า อุตรดิตถ์

โมเดล (Uttaradit Model) ถือเป็นผลงานที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อตุรดติถบ์ม่เพาะมายาวนาน แตเ่พิง่มาเปน็รปูธรรมในชว่ง 3-4 ปหีลงั

ทีเ่กดิเปน็กลไกเชงิระบบ เชือ่มโยงไปทกุหนว่ยงานหลกัในมหาวทิยาลยั

แบบเต็มพื้นที่

 เส้นทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อท้องถิ่นนั้นมีพัฒนาการ

มาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นมาทำงานที่ราชภัฏอุตรดิตถ์ (สมัยนั้นยัง

เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร) ประมาณปลายปี 2513 ถึง

ต้นปี2514ส่วนอ.ประพันธ์แจ้งเอี่ยมตอนนั้นก็กำลังจะคลอดพอดี

เพราะท่านเกิดเมื่อปี 2514นี่ถือเป็นตัวอย่างของการทำงานเชื่อมต่อ

รุ่นต่อรุ่น

 ต้นปี 2514 ตอนนั้นเขื่อนสิริกิติ์ (อำเภอท่าปลา จังหวัด

อุตรดิตถ์)เพิ่งจะก่อสร้างได้ประมาณ3-4ปียังไม่แล้วเสร็จดีหากไป

สอบถามประวัติดูจะพบว่าเส้นทางแถวนั้นมีคูคลองต่างๆเยอะมาก

1มหาวิทยาลัย1จังหวัด
...อุตรดิตถ์โมเดล
รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา 
หัวหน้าโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรามีการลงนามความร่วมมือ

โดยคณบดีและทีมของแต่ละคณะ

อันที่จริงอธิการบดีจะลงนาม

คนเดียวก็ได้

แต่เราอยากให้คณบดี

เป็นผู้รับผิดชอบ

จะได้สนับสนุนทีมอย่างเต็มที่

และเมื่อลงนามโดยคณบดี

แม้ตำแหน่งเปลี่ยน

ทุกคณะก็จะต้องสานต่อนโยบาย
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เมื่อเกิดเหตุอุบัติภัยก็จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย ตลอดเวลาที่เกิด

เรื่องราวนั้นทางราชภัฏอุตรดิตถ์ก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย

 กอ่นปี2540มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ์ณเวลานัน้เรามี

ชื่อว่าวิทยาลัยครู (ได้ยกฐานะจากโรงเรียนฝึกหัดครูฯ เป็นวิทยาลัยครู

ในปี2518หลังจากนั้นในปี2547จึงได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย)

มีความโด่งดังในเรื่องวิทยาลัยครูชนบท ตอนที่ทำงานใหม่ๆ ก็ไปเป็น

ลูกหาบให้กับรุ่นพี่ ใครใช้อะไรก็ทำหมด เพราะรู้สึกว่า เราเป็นเด็ก

ยิง่ทำงานมากกย็ิง่แขง็แรง ยิง่มปีระสบการณ์ และชอบทำงานกบัผูใ้หญ่

ที่ไฟแรง ไปบ้านนอกบ้านนา เดินทางลำบากตอนนั้นมีรถคันหนึ่งชื่อ

เขยีวสะอืน้ คอืใครไดน้ัง่เปน็ตอ้งลงเขน็รถดว้ยเสมอเพราะถนนหนทาง

ไม่ดีและที่อุตรดิตถ์มีพื้นที่ชายแดนไทย-ลาวยาว140กว่ากิโลเมตร

 จุดเปลี่ยนสำคัญคือช่วงปี 2540 ได้รับทุนจากสำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาทำชุดโครงการวิจัยเรื่อง

องค์ความรู้ของทั้งจังหวัด เพื่อพัฒนาอุตรดิตถ์เมืองน่าอยู่ ขณะนั้น

เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการจึงทำให้สามารถดึง

คณบดีจากคณะต่างๆ มาร่วมทีมได้ ซึ่งแม้จะไม่ได้เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้

ไปเสียทั้งหมดแต่อย่างน้อยนั่นถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบ่มเพาะ

 ทีมงานวิจัยพบว่า วิสัยทัศน์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ยังไม่ชัดเจน

จึงร่วมกับภาคีในพื้นที่ช่วยกันจัดทำวิสัยทัศน์ขึ้นใหม่และศึกษา

สถานภาพองค์ความรู้ของจังหวัด โดยการวิเคราะห์ด้วย SWOT

Analysis (SWOT = Strength, Weakness, Opportunity และ

Threat) จนได้ชุดโจทย์วิจัยมาเป็นร้อย เป็นโจทย์เร่งด่วนที่ต้องการ

คำตอบและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสู่วิสัยทัศน์

 เราเสนอ สกว.ว่า ถ้าจะให้งานที่ทำนี้ได้ผลดีต้องให้คนใน

พื้นที่ทำเอง เพราะจะทำให้เกิดการเรียนรู้ตั้งแต่การเริ่มต้นวิเคราะห์

ปญัหารว่มกนั ถา้ใหค้นจากทีอ่ืน่ไปทำกไ็ดแ้ตต่อ้งรว่มกบัคนในพืน้ทีด่ว้ย

ตอนนั้นศ.นพ.วิจารณ์พานิชเป็นผู้อำนวยการสกว.ท่านมีวิสัยทัศน์

มาก จึงให้จัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยท้องถิ่น และให้ทุนกับมหาวิทยาลัยเพื่อ

ทำหน้าที่เชื่อมโยงให้ชาวบ้านเป็นผู้วิจัย หรือใครอยากทำวิจัยก็ได้ แต่

ต้องเป็นปัญหาจริงจากพื้นที่ นี่ถือเป็นตัวจุดประกายสำคัญ

 เราพยายามสรา้งและบม่เพาะทมีนกัวจิยัขึน้มา ซึง่ไมง่า่ยนัก

คณบดีแต่ละคณะไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ทำ แต่งานนี้ต้องใช้ระยะ

เวลายาวนานกว่าจะเห็นผล และตอนนั้นการทำผลงานเพื่อขอ

ตำแหนง่ทางวชิาการอยา่งผศ.รศ.หากใชง้านแบบนีม้นัควบคมุตวัแปร

ยากมขีัน้ตอนมากมาย กวา่จะไปทำความชดัเจนในพืน้ที่ กวา่จะไปคยุ

กับชาวบ้านจนเข้าใจแม้ความจริงโดยส่วนตัวเราไม่จำเป็นต้องเริ่มทำ

กับคนทั้งหมด แต่เริ่มจากคนที่มีใจก่อน จึงเกิดผลพอให้เห็นเป็น

ตัวอย่างขึ้นมาบ้าง

 ประกอบกับช่วงเวลานั้นแหล่งทุนต่างๆ เริ่มหันมาให้ทุนเชิง

กลยุทธ์มากขึ้น ตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

(วช.) ก็มีการปรับเปลี่ยนโดยเน้นแผนการวิจัยแบบบูรณาการ เหล่านี้

ถือเป็นโอกาสที่ทำให้เราทำงานง่ายขึ้น



จุดเริ่มต้นการสร้างกลไกเชิงระบบ 
 จุดสำคัญอีกจุดหนึ่งคือ ช่วงปี 2551 จนถึงปัจจุบันที่ทาง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้ามา
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เชื่อมโยงและทำให้เราได้มีโอกาสต่อยอดฐานงานเดิมทำให้โจทย์ที่อยู่

ในใจเป็นรปูธรรมมากขึน้เพราะกอ่นหนา้นัน้แมจ้ะเกดิตน้แบบดีๆ ขึน้

ก็จริง แต่ไม่เกิดกลไกเชิงระบบที่เป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนอย่าง

ต่อเนื่อง เราจึงออกแบบการทำงานที่เรียกว่า ระบบบริหารจัดการ

งานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อตุรดติถ ์กบัองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และองค์การภาคี 

 จุดนี้เองที่ส่งผลให้เกิดการออกแบบการทำงานร่วมกัน แม้แต่

ภายในมหาวิทยาลัยก็ออกแบบการทำงานอย่างนี้ ไม่ว่าจะทำอะไร

ก็ตามต้องเชิญคณบดีทุกคณะมาร่วมพูดคุยกันก่อน จนช่วงปลายปี

2551 จึงมอบหมายให้ทุกคณะจัดตั้งหน่วยจัดการงานวิจัยหรือที่

เรียกว่าResearch Management Unit (RMU) 

 ปรกติมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วไปจะมีสถาบันวิจัยและพัฒนา 

(สวพ.) ทำหน้าที่เป็นองค์กรจัดการงานวิจัยหลักของมหาวิทยาลัยอยู่

แล้ว แต่ทางราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ออกแบบให้ทุกคณะมีหน่วยจัดการ

งานวิจัยของตนเอง มีการออกระเบียบผ่านสภามหาวิทยาลัยให้การ

รับรอง และคนที่มาเป็นผู้ดูแลหน่วยจัดการงานวิจัยจะมีภาระงาน

(WorkLoad)ให้

 ตอนเริ่มต้นการทำงานกับทุกคณะ เราจะมีการลงนามความ

รว่มมอืโดยคณบดแีละทมีของแตล่ะคณะ อนัทีจ่รงิอธกิารบดจีะลงนาม

คนเดียวก็ได้ แต่เราอยากให้คณบดีเป็นผู้รับผิดชอบ จะได้สนับสนุน

ทีมให้ทำงานอย่างเต็มที่ โดยในการลงนามจะมีการเชิญผู้ว่าราชการ

จงัหวดัมาเปน็สกัขพียานคนที่1องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เปน็คนที่2

สาธารณสขุจงัหวดัเปน็คนที่ 3 และคนสดุทา้ยคอื อธกิารบดี รวมทัง้มี

การถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐาน เวลารายงานความก้าวหน้าก็จะมีรูป

แสดงเป็นหลักฐานของทีมตนเอง และเนื่องจากเป็นการลงนามโดย

คณบดี แม้คณบดีเปลี่ยน ทุกคณะก็จะต้องสานต่อนโยบายอย่าง  

ต่อเนื่อง นี่คือความพยายามในการลดช่องว่างจากอดีต เมื่อคนที่

ทำงานเกษียณไป ทุกอย่างก็หายไปกับคนที่ทำ เพราะไม่ได้เข้ามาอยู่

ในกลไกเชิงระบบ

แผนภาพ ระบบบริหารการจัดการคุณภาพงานวิจัยแบบบูรณาการ
เพื่อท้องถิ่น 

อปท./ฐานข้อมูล
•ศักยภาพและ
 ทุนชุมชน
•องค์กรชุมชน

แหล่งเรียนรู้และ
เครือข่าย

•นวัตกรรม/องค์
ความรู้/ภูมิปัญญา

•สถานการณ์
 สุขภาวะชุมชน
•ประเด็นปัญหา

เพื่อการวิจัยและ
พัฒนา

เครือข่ายวิจัยกับ
สถานศึกษา/อปท./
องค์กรภาคี
•ภาครัฐ
•ภาคเอกชน
•ภาควิชาการ
•ภาคประชาชน

เครือข่ายRMU
กับองค์กรภาคี

การประเมินตนเองและ
กำหนดเป้าหมายการพัฒนา

งานวิจัยแบบมีส่วนร่วม

พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย
แบบบูรณาการ

ระบบ
พัฒนาโจทย์

วิจัย

ระบบพัฒนา
ข้อเสนอ

โครงการวิจัย

ระบบเผย
แพร่สู่การ
ใช้ประโยชน์

ระบบ
ติดตาม/
สนับสนุน

ระบบสนับสนุน
• ระบบจูงใจ • RMUKMweb
• ระบบฐานข้อมูล • ระบบเรียนรู้
• ระบบภาระงาน • ระบบบริหารทั่วไป

กลไกการจัดการความรู้
และประกันคุณภาพงานวิจัย

กลไกประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย

คูม่อืการบรหิารจดัการคณุภาพ
งานวิจัยแบบบูรณาการ

เพื่อท้องถิ่น


แผนงานวิจัยบูรณาการ
แผนพัฒนาบุคลากร

ด้านการวิจัย
(ระยะ1,4,15ปี)

กลุ่มวิจัยหลัก
•กลุ่มวิจัยพัฒนาภูมิ

ปัญญาและเทคโนโลยี
เพื่อชุมชน

•กลุม่วจิยัพฒันาทอ่งเทีย่ว
และวิสาหกิจชุมชน

•กลุม่วจิยับรูณาการศาสตร์
เพื่อพัฒนาพื้นที่

• เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ปฏิบัติงานแบบบูรณาการ
กับองค์กรภาคีอย่างยั่งยืน

• มีระบบสื่อสารบนฐาน
ข้อมูลที่ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง

• มกีลไกการสรา้งองคค์วามรู้
และใช้ประโยชน์พัฒนา

 ต่อเนื่อง
• ประชาชนในพืน้ทีม่สีขุภาวะ

P

D

C

A

ผลงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์
องค์กร
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 ระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อ  

ทอ้งถิน่ที่เราออกแบบการทำงานร่วมกันแสดงดังแผนภาพด้านบนจะ

เห็นว่าการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแบบบูรณาการนั้นเรามี

กลไกเชิงระบบตั้งแต่ต้นทาง ระหว่าง ถึงปลายทาง เริ่มจากระบบ

พัฒนาโจทย์วิจัย ระบบพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ระบบติดตาม

สนับสนุน และระบบเผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์ ตามวงจร PDCA

(Plan-Do-Check-Act) รวมทั้งมีการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการ

คุณภาพงานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อท้องถิ่น ซึ่งถอดบทเรียนมาจาก

ประสบการณ์ที่ยาวนานเพื่อให้คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาได้เรียนรู้เพราะ

มหาวิทยาลัยมีการผลัดเปลี่ยนคนทำงานอยู่บ่อยครั้ง เดี๋ยวคณบดี

เปลี่ยนหัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยเปลี่ยนถ้าไม่ทำงานแบบเกาะตดิ

จริง จะสานต่อยาก เราจึงพยายามให้มีคู่มือ และมีแผนงานวิจัย  

บูรณาการ แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย แบ่งเป็นระยะสั้น(1ป)ี

กลาง (4 ปี) และยาว (15 ปี) ใครที่เข้ามาใหม่อยากจะปรับปรุงก็

สามารถทำได้แต่ต้องทบทวนข้อมูลเหล่านี้ก่อน

 นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับชุมชนโดยการทำฐานข้อมูล

ร่วมกับตำบลที่เป็นภาคี (กรอบสีน้ำเงิน) ในช่วงประมาณปลายปี

2551ถึงต้นปี 2552 เราทำฐานข้อมูลร่วมกับ30ตำบลประกอบ

ด้วย 5 หัวข้อย่อย ได้แก่1) ศักยภาพและทุนชุมชน ซึ่งเป็นข้อมูล

ที่ชุมชนมีอยู่แล้ว 2) องค์กรชุมชน แหล่งเรียนรู้และเครือข่าย 3) 

นวตักรรม/ องคค์วามรู/้ ภมูปิญัญา 4) สถานการณส์ขุภาวะชมุชน 

ขอ้นีจ้ะมกีารทำตวัชีว้ดัรว่มกนั เพราะเปา้หมายคอื เราจะพฒันาตำบล

ทั้ง 30 ตำบล ให้เป็นตำบลต้นแบบด้านสุขภาวะ และ5) ประเด็น

ปญัหาเพือ่การวจิยัและพฒันา นอกจากเปน็ตำบลตน้แบบดา้นสขุภาวะ

ขณะเดียวกันก็ต้องมีกลไกที่เชื่อมงานระหว่างตำบลกับมหาวิทยาลัย

ด้วยโดยในจังหวัดอุตรดิตถ์มีทั้งหมด67ตำบลบางตำบลก็ขยายไป

เกินกว่า 1 แห่งจาก 30 ตำบลในตอนเริ่มต้น ปัจจุบันเราสามารถ

เชื่อมโยงได้ทั้ง 67 ตำบลแล้ว



ความเป็นหนึ่งเดียว สู่เป้าหมายร่วม “อุตรดิตถ์โมเดล” 
 ในส่วนของกลไกขับเคลื่อนการทำงานดังที่กล่าวไปตอนต้น

วา่ เรามหีนว่ยจดัการงานวจิยัหรอื RMUมาจากแตล่ะคณะทำหนา้ที่

เปน็ตวัเชือ่มตอ่ระหวา่งมหาวทิยาลยักบัพืน้ที่ ซึง่หนว่ยจดัการงานวจิยันี้

ก็จะมีทีมที่ทำงานกับตำบลเป็นตัวช่วยของทุกหน่วยจัดการงานวิจัย

โดยทุกคณะจะรับผิดชอบอย่างน้อย 3 ตำบล ยกเว้นบางแห่งอย่าง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะใหญ่และมีหลักสูตร

พฒันาชมุชนอยู่เขาจงึรบัผดิชอบถงึ6ตำบลรวมไปถงึสถาบนัวจิยัและ

พัฒนาก็ถือเป็นหน่วยงานระดับคณะต้องรับผิดชอบในการดูแลตำบล

เหมอืนกนั

 อย่างไรก็ตามการแบ่งความรับผิดชอบเป็นเพียงการกำหนด

เจา้ภาพหลกัไมไ่ดแ้ปลวา่คณะนีร้บัผดิชอบแค่3ตำบลแลว้ไมเ่กีย่วขอ้ง

กบัตำบลอืน่ การเปน็เจา้ภาพหลกัคอืจะตอ้งจดัทำรายละเอยีดเกีย่วกบั

ตำบลทีเ่ขารบัผดิชอบและเปน็ตวัประสานกลางแตถ่า้โจทยไ์หนเกีย่วขอ้ง

กับคณะอื่นก็ต้องมาเชื่อมโยงกันทั้งหมด
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะเป็นเทศบาลหรือองค์การบริหาร

ส่วนตำบล(อบต.)ซึ่งตอนนี้ก็ได้ขยายเป็นเครือข่ายทั้งจังหวัด

 องค์กรภาคีในพื้นที่ถือเป็นอีกกำลังสำคัญที่ช่วยหนุนภาค

วิชาการภาคีที่สำคัญคือสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไม่ว่า

จะเป็นโรงเรียนหรือ กศน. (สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย) ทางสาธารณสขุเองกเ็ปน็กลัยาณมติรกบั

เรา ทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โรงพยาบาลใน

พื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสขุประจำหมูบ่า้น (อสม.) ลว้นแลว้แตเ่ปน็

กำลงัสำคญัเวลาลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่นอกจากนักศึกษาแล้วก็จะมี

อสม.มาร่วมด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 90 ก็เป็นลูกศิษย์ของเรา

ทั้งนั้น

 เราพยายามใหภ้าคใีนพืน้ทีม่าชว่ยกนัทำงานเพือ่จะขบัเคลือ่น

โครงการต่างๆ มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ของตำบลและพอทั้งหมดนี้เชื่อมโยง

กันก็จะเป็นการสานพลังทุกภาคส่วนสู่เป้าหมายอันเป็นวิสัยทัศน์ของ

จังหวัดที่ว่า “อุตรดิตถ์เมืองน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย 

ท่องเที่ยววัฒนธรรม สัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน” โดยมีภาควิชาการ

เปน็ตวัชว่ยในการขบัเคลือ่น รวมทัง้เราเองกส็ามารถทำงานใหเ้ชือ่มโยง

กบัวสิยัทศันข์ององคก์รในเรือ่งกลไกการประกนัคณุภาพเพือ่ตอบโจทย์

มาตรฐานตัวชี้วัดต่างๆ ตลอดจนยังช่วยหนุนองค์กรภาคีให้สามารถ

ทำงานตอบสนองวิสัยทัศน์ขององค์กรเขาได้อีกด้วย

 ทั้งหมดนี้คือภาพสรปุของสิง่ทีใ่ครๆ เรยีกวา่ อตุรดติถโ์มเดล

นั่นก็คือความเป็นหนึ่งเดียวกันของมหาวิทยาลัยกับองค์กรภาคีในการ

ทำงานผนึกกำลังสู่เป้าหมายร่วมกัน



แผนภาพ การเชื่อมโยงงานในระดับต่างๆ บนฐานของระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที ่



 จากแผนภาพด้านบน แสดงถึงการเชื่อมโยงงานกันในระดับ

ตา่งๆ ตัง้แตร่ะดบัตำบลไปจนถงึระดบัจงัหวดับนฐานของระบบบรหิาร

จดัการงานวจิยัแบบบรูณาการเพือ่พฒันาพืน้ทีข่องมหาวทิยาลยัราชภฏั

อุตรดิตถ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การภาคี จะเห็นว่า

ภาพวงรี คือ เครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งเป็นแกนนำจากทุกตำบลทำ

หน้าที่เป็นตัว Creator เชื่อมงานของจังหวัด และเรายังหนุนให้เขามี

เครือข่ายเองเช่นเครือข่ายท้องถิ่นท้องที่ก็คือเครือข่ายของผู้บริหาร

UttaraditModel:ความเป็นหนึ่งเดียวกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์กับองค์กรภาคีสู่เป้าหมายร่วมพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์เมืองน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย ท่องเที่ยววัฒนธรรม สัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน 

คณะครุศาสตร์ (ค.ศ) 
คณะวิทยาการจัดการ (วจ.) 

คณะเกษตรศาสตร์ (กษ.) ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 

ศูนย์วจิัยท้องถิ่น (ศวท.) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทอ.) 

คณะวิทยาศาสตร ์(วท.) 
คณะมนุษยศาสตร์ (มส.) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) 

เครือข่าย 
ท้องถิ่น ท้องที่ 

เครือข่าย 
ท่องเที่ยว/วิสาหกิจ 

เครือข่าย 
การจัดการที่ดิน 

เครือข่าย 
เกษตรทางเลือก 

เครือข่าย 
เด็กและเยาวชน 

เครือข่าย 
สวัสดิการ เครือข่าย 

เรียนรู้ 
ศูนย์วิจัย 

ท้องถิ่น (ศวท.) 
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะชุมชน 

(ศรส.) 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 

1 ตำบล 

อบต./ 
สอ./อสม. 

รร./วัด/อพม./ 
ศรช./องค์กรชุมชน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา (RMU) 
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

8 ตำบล 

อบต./ 
สอ./อสม. 

รร./วัด/อพม./ 
ศรช./องค์กรชุมชน 

RMU วท. RMU วจ. RMU มส. RMU คศ. RMU ทอ. RMU กษ. 
3 ตำบล 3 ตำบล 6 ตำบล 3 ตำบล 3 ตำบล 3 ตำบล 

ระบบบรหิารจดัการงานวจิยัแบบบรูณาการเพือ่พฒันาพืน้ทีข่องมหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ ์กบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และองคก์รภาค ี
กลไกการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคี 

อบต./เทศบาลตำบล/สอ./อสม./รร./วัด/อพม./อช.ศรช./กศน./องค์กรชุมชน 

หมายเหต ุ

หน่วยจัดการงานวิจัย องค์กรของ มรอ. ตำบลสุขภาวะ ตำบลขยายผล 
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R-I-C-N Model: กลยุทธ์การขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการ 
 กระบวนการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และองค์กรภาคี เป็นการสานพลังเครือข่ายองค์กรภาคีแบบบูรณาการ

เพื่อเชื่อมโยงพันธกิจของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาตำบลสุขภาวะ

แสดงได้ดังแผนภาพด้านล่าง

 จากแผนภาพ ทางด้านกรอบด้านซ้าย จะเห็นว่า R-I-C-N

Modelมีองค์ประกอบหลักอยู่4ส่วนประกอบด้วย

 R (Research) คือ การทำงานโดยใช้การจัดการความรู้

และการวิจัยควบคู่กับการปฏิบัติงานเมื่อได้ความรู้มา ไม่ว่าจะเป็น

ประสบการณ์ความสำเร็จ หรือผลงานเด่นจากการปฏิบัติต้องจัดการ

ความรู้ไว้ และถ้ายังขาดองค์ความรู้ใดก็จะต้องสร้างความรู้ควบคู่กัน

ไปเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการทำงาน

 I (Integration) คือการบูรณาการกับพันธกิจและศาสตร์ทั้ง

การเรียนการสอนและการวิจัย ในช่วง 3 ปีหลังมานี้นโยบายของ

มหาวิทยาลัยกำหนดว่า อาจารย์ต้องทำงานที่บูรณาการพันธกิจกับ

โจทย์หรือสถานการณ์ปัญหาจากชุมชน ไม่ว่าสอนวิชาอะไรก็ต้อง

บูรณาการงานกับพื้นที่ยกตัวอย่างตนเองสอนวิชาวิทยาการวิจัยก็ทำ

วิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อสร้างเสริม

สุขภาวะในรายวิชาวิทยาการวิจัยโดยความร่วมมือกับแหล่งเรียนรู้

ชมุชน ซึง่ถา้เปน็รายวชิาดา้นการวจิยั จะบรูณาการงา่ย เพราะโจทยม์า

จากพื้นที่หรือถ้าเป็นอาจารย์คณะวิทยาการจัดการเช่นสอนวิชาการ

สื่อสาร ก็จะไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายวิสาหกิจ แต่ถ้าไปเจอกับโจทย์

บางอยา่งทีไ่มไ่ดเ้กีย่วขอ้งเฉพาะศาสตรข์องตวัเองกจ็ะไปเชือ่มกบัเพือ่น

จากคณะอื่น ศาสตร์อื่น เพื่อมาช่วยกันตอบโจทย์ นี่เป็นเรื่องของการ

บูรณาการทั้งศาสตร์และพันธกิจสู่เป้าหมายคือโจทย์จากตำบลเพื่อ

เสริมสร้างสุขภาวะในตำบลที่เราทำงานด้วย

 C (Communication) คือ จะเน้นเรื่องการสื่อสารโดยใช้

ฐานข้อมูลที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลง

แผนภาพ R-I-C-N Model 

 ชื่อจริงของ อุตรดิตถ์โมเดล ก็คือ R-I-C-N Model หรือ

กลยุทธ์การขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการ 

 





สานพลังเครือข่ายองค์กรภาคี
แบบบูรณาการ

สรุปกระบวนการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์กับองค์ปกครองสวนท้องถิ่นและองค์กรภาคี(R-I-C-NModel)

(Research: R) 

บูรณาการ 
(Integration: 1)  

(Communication:C)

เครือข่าย
(Network:N)

ภายในตำบล/กลุ่มตำบล/กลุ่มจังหวัด 

พันธกิจ 

ศาสตร์ 

 ตำบลสุขภาวะ 

 ภายนอก 

กลยุทธการขับเคลื่อนงาน
•สร้างองค์ความรู้ควบคู่การปฏิบัติ

งาน
•มีการสื่อสารที่ทันเหตุการณ์โดยใช้

ข้อมูลเป็นฐานการพัฒนาโดยมีการ
สื่อสารบนฐานข้อมูลที่ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง

•ใช้TQM,BMK,KM
•สร้างความมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
•สร้างกลไกเชิงระบบต่อเนื่องโดย

ชุมชน
•เชื่อมการทำงานของระบบQAของ

องค์กร

กระบวนการทำงานร่วมกันเน้นเสริมพลัง/เสริมประสบการณ์/วิจัย PAR/พัฒนาต่อเนื่อง (CQI) 

ทีมวิชาการ/ทีมอปท.และทีมองค์กรภาคีในพื้นที่(ตัวชี้วัด/เครื่องมือ/SSS/BestPractice/ดูงาน/คัดสรรผลงานเด่น/ฯลฯ
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 N (Network) คือ เครือข่ายทั้งเครือข่ายการทำงานและการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก เชื่อมโยงทั้งในและต่าง

กลุ่ม

 นี่คือกลยุทธ์หลักในการทำงานส่วนกรอบด้านขวา เป็น

เป้าหมายที่เราจะร่วมมือกัน อาทิ การสร้างองค์ความรู้ควบคู่การ

ปฏิบัติงาน มีการสื่อสารที่ทันเหตุการณ์โดยใช้ข้อมูลเป็นฐานการ

พัฒนาและมีการสื่อสารบนฐานข้อมูลที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลง

การใช้ Total Quality Management (TQM), Benchmarking

(BMK),KnowledgeManagement(KM)การสรา้งการมสีว่นรว่มกบั

ทกุภาคสว่น การสรา้งกลไกเชิงระบบต่อเนื่องโดยชุมชน และการเชื่อม

การทำงานกับระบบQualityAssurance(QA)ขององค์กร

 ในกระบวนการทำงานร่วมกัน ตรงกรอบด้านล่าง การที่จะ

ทำให้กลยุทธ์สำเร็จได้ต้องมีการบ่มเพาะและสานต่อโดยเน้นการ

เสรมิพลงัการเสรมิประสบการณ์การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม

(PAR: Participatory Action Research) และการพัฒนาต่อเนื่อง

(CQI:ContinuousQualityImprovementProcess)



เชื่อมโยง-บ่มเพาะ-สานต่อ-เกาะเกี่ยว สู่กลไกเชิงระบบที่ยั่งยืน 
 ลำดับต่อมา ขอยกตัวอย่างของเครือข่ายเรียนรู้ระดับชุมชน 

ระดับตำบล และระดับจังหวัด 

 จังหวัดอุตรดิตถ์มีปัญหาเรื่องของภัยพิบัติที่เป็นรูปธรรมและ

รุนแรงมาก ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งเกิดอุทกภัยโคลนถล่มขึ้น เราได้

วิเคราะห์ปัญหาและมีโจทย์วิจัยออกมาเป็นจำนวนมาก การให้ทุนใน

ตอนนั้นมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาภัยพิบัติเพียงอย่างเดียวโดยเราได้

เชื่อมโยงกับเครือข่ายวิชาการคือมหาวิทยาลัยแถบภาคเหนือตอนล่าง

ทัง้หมดนีจ่งึเปน็เครอืขา่ยทีไ่มใ่ชเ่ฉพาะภายในจงัหวดั แตเ่ราเชือ่มโยง

กับภาควิชาการนอกพื้นทีเ่ข้ามาร่วมตอบโจทย์ด้วย

 ในส่วนเครือข่ายระดับตำบล มีตัวอย่างของเครือข่ายเรียนรู้

แบบบูรณาการ โดยโรงเรียนเป็นฐาน: กรณีตำบลทุ่งยั้ง (1 สถาน-

ศึกษา 1 ตำบล) นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพ

หลัก ยังมีภาควิชาการในพื้นที่คือ โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5

(ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล) ซึ่งเป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยและได้เข้าไปดูแล

เครือข่ายแหล่งเรียนรู้เด่นในพื้นที่ด้วย ซึ่งในโรงเรียนเองก็จะมีศูนย์

และกลุ่มต่างๆเรียกว่าเป็นแผนที่แหล่งเรียนรู้ผลงานเด่นของชุมชน 

อนันีถ้อืเปน็ตวัอยา่งของการเชือ่มและหนนุใหเ้กดิการพฒันานวตักรรม

แหล่งเรียนรู้ต่างๆขึ้นในตำบล

 มาดเูครือข่ายระดับชุมชน หมู่บ้านอีกสักนิดมีตัวอย่างของ

กระบวนการต่อยอดขยายผล โดยศูนย์เรียนรู้ชุมชน: กรณีชุมชน

บา้นดงสระแกว้ทีโ่รงเรยีนทำกนิทำใช ้ม.4บา้นดงสระแกว้ (ต.ไผล่อ้ม

อ.ลับแล) โรงเรียนทำกินทำใช้ไม่ใช่โรงเรียนใหญ่ แต่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่

มีชื่อว่า โรงเรียนซึ่งเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในชุมชน โดย

แหลง่เรยีนรูท้ีเ่ปน็เครอืขา่ยของโรงเรยีนจะมาประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรู้

กันทุกเดือนที่สำคัญเขาวิเคราะห์ปัญหาจากพื้นที่ได้ดีทำให้โจทย์ที่ได้

มาเป็นโจทย์จริงของชาวบ้าน ยกตัวอย่างนี้เพื่อให้เห็นวา่ เราม ี Best 

Practice ในหอ้งเรยีนดว้ย เพราะเขาเหลา่นีท้ำงานจรงิในพืน้ที่ เราได้

เขามาเปน็ตวัอยา่งและเวลาไปดงูานกไ็ปดจูรงิๆทีน่ีเ่ลยโรงเรยีนทำกนิ
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ทำใชแ้หง่นีถ้อืเปน็แกนในการหนนุเสรมิใหเ้กดินวตักรรมตา่งๆ ในพืน้ที่

เวลาทีม่าเจอกนัในแตล่ะเดอืนเขากจ็ะมนีวตักรรมใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์

เพื่อกินเพื่อใช้

 สิ่งที่พูดมาต้องการชี้ให้เห็นว่า การสร้างกลไกเชิงระบบให้

ต่อเนื่องนั้นเป็นอย่างไร พอมาถึง ณ ตอนนี้ เราผลักดันให้องค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่มหีนว่ยจดัการความรูแ้ละวจิยัชมุชนระดบัตำบล 

(TRMU: Tambon Research Management Unit) เป็นของ

ตนเอง เพราะส่วนใหญ่ อปท. จะมีรองนายกฯ เป็นฝ่ายวิชาการการ

ศึกษา หรือถึงไม่มีตำแหน่งก็ต้องมีคนรับผิดชอบอยู่ในนั้น ซึ่งนี่เป็น

กุญแจสำคัญของหน่วยจัดการความรู้และวิจัยชุมชน

 ตอนนี้ตำบลที่เป็นเครือข่ายกับทางราชภัฏอุตรดิตถ์มีคำสั่ง

แตง่ตัง้หนว่ยงานนีแ้ลว้ สว่นใครจะเปน็หวัหนา้นัน้ใหเ้ขาเปน็ผูพ้จิารณา

เอง แตโ่ดยมากหวัหนา้จะเปน็บคุลากรดา้นการศกึษาหรอืสาธารณสขุ

และจะมีทีมดำเนินการกับทีมที่ปรึกษา ซึ่งทีมที่ปรึกษาก็จะมี นายก

อบต. ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการ

รพ.สต. ส่วนทีมดำเนินการ บางแห่งจะเป็นฝ่ายวิชาการการศึกษา

บางแห่งก็เป็นฝ่ายสาธารณสุข แล้วแต่ความพร้อมของแต่ละพื้นที่ ที่

สำคัญคือจะมีแกนนำแหล่งเรียนรูเ้ข้ามาร่วมเป็นทีมด้วย

 สิ่งที่ทำเป็นการลดจุดอ่อนที่มีมาในอดีตอีกข้อหนึ่ง เพราะแต่

กอ่นเวลาเราลงไปทำงานกบัชมุชน ไมรู่ว้า่จะไปเชือ่มกบัใครถา้ไปเชื่อม

กบันายกฯเดีย๋วนายกฯคนเกา่ทีเ่คยคยุกนัไดก้ถ็กูเปลีย่นแตถ่า้มหีนว่ย

จัดการนี้ เขาจะต้องมีการสร้างกลไกการทำงานขึ้น เราหวังว่าทมีนีจ้ะ

เปน็เครอืขา่ยกบัเรา เวลาทำแผนวจิยับรูณาการ ทำชดุโครงการวิจัยก็

จะง่ายขึ้น

 ตอนนี้เราให้เขาได้รับการเสริมศักยภาพเป็นระยะๆ เริ่มจาก

งา่ยๆเพราะการจดัการความรูเ้ปน็สิง่ทีเ่ขาทำอยูแ่ลว้แตไ่มรู่ต้วักเ็ขา้ไป

สง่เสรมิใหเ้ขาถอดบทเรยีนประสบการณค์วามสำเรจ็ และพยายามชีใ้ห้

เห็นว่า สิ่งที่ทำเป็นตัวอย่างที่ใช้ได้แล้ว ถือว่าเป็นผลงานของเขาแล้ว

ถ้าจะเชื่อมโยงกับแหล่งทุน การเขียนโครงการแนวที่เขาเขียนอยู่ควร

จะปรับปรุงอย่างไรถ้ามีจุดเด่นก็ยกเอามาเป็นตัวอย่างพยายามเอา

ตัวอย่างของเขามาเป็นต้นทุนแล้วเสริมสิ่งที่จะทำให้เขาพัฒนายิ่งขึ้น

ไปจากต้นแบบที่ดีๆ 

 รายละเอียดของพันธกิจหลักที่ดำเนินการไปแล้วระดับหนึ่ง

ของหน่วยจัดการความรู้และวิจัยชุมชนระดับตำบลหรือ TRMU เช่น

เทศบาลตำบลหาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเด่นมากเรื่องการ

จัดการข้าวอินทรีย์ครบวงจร ข้าวของเขาส่งขายต่างประเทศได้ ราคา

2.2 หมื่นบาทต่อตัน รวมทั้งมีระบบการจัดการขยะในชุมชน โดยที่ไม่

ต้องมีถังขยะหรือรถเก็บขยะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายแต่มีรายได้สิ่งเหล่านี้

จะมกีารแลกเปลีย่นศกึษาดงูานกนัสว่นการถอดบทเรยีนจะเปน็หนา้ที่

ของหน่วยจัดการความรู้และวิจัยชุมชนในการนำเอาประสบการณ์

ความสำเร็จหรือผลจากการถอดบทเรียนมาใส่ไว้ในฐานข้อมูลซึ่ง

ตกลงกันว่า เขาจะต้องปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย อย่าง

นอ้ยปลีะ1-2ครัง้และถา้เขาตอ้งการจะเชือ่มโยงโครงการกบัภายนอกก็

จะมาเขียนโครงการวิจัยร่วมกัน หรือหากเขาจะเขียนเอง ถ้าอยากจะ

ได้ตัวช่วยในเรื่องอะไรก็สามารถประสานกับเราได้ทุกเมื่อ

 นี่เป็นโครงสร้างหลักที่เกาะเกี่ยวกัน ถือเป็นผลงานที่ทำให้

เราสามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่ได้ โดยมีกลไกภาควิชาการเป็นข้อต่อ 
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ไม่ว่ามหาวิทยาลัยหรือตำบลจะเปลี่ยนคนไปอย่างไร ก็ยังมีกลไก

เหล่านี้อยู่ นี่คือสิ่งที่เราช่วยกันวางรากฐานไว้ตลอด3ปีที่ผ่านมา

 กรณีตัวอย่างรูปธรรมการดำเนินงานมีทั้งเครือข่ายองค์กร

ระดับคณะภายในมหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

องคก์รภาคกีบัภาควชิาการ เครอืขา่ยภาคประชาชนกบัภาควชิาการและ

องคก์รภาคตีลอดจนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการและการรว่มเรยีนรู้

ของนักศึกษากับชุมชน

 แต่ละคณะมีบทเรียนที่น่าจะเป็นผลงานเด่นให้ไปเรียนรู้ได้

ไมว่า่จะเปน็กระบวนการบรหิารระดบัหลกัสตูร ระดบัคณะ ใหเ้ชือ่มโยง

กับตำบลสุขภาวะ คณะที่มีการเชื่อมโยงหน่วยจัดการความรู้และวิจัย

ชุมชนกับการพัฒนาตำบลสุขภาวะ กลไกการทำงานในการไปหนุน

ระบบประกันคุณภาพขององค์กรได้อย่างกลมกลืนเหล่านี้เป็นต้น

 ทีมงานของเรานั้น ประกอบด้วยคน 3 วัย คือคนอายุมากๆ

รุ่นเกษียณแล้วอย่างตนเองรุ่นกลางที่กำลังรับไม้ต่อเป็นผู้บริหารและ

รุ่นใหม่ไฟแรง ยกตัวอย่าง น้องคนหนึ่งชื่อ เอ้ อยู่คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม สอบบรรจุเข้ามาทำงานด้วยความงุนงง เขาไม่รู้ว่าจะไป

เชื่อมกับชุมชนอย่างไรในวิชาของเขา แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นคณะ

ตัวอย่างเพราะสามารถบูรณาการงานให้เป็นเทคโนโลยีมีชีวิตไปแล้ว

ซึ่งเขามาสารภาพทีหลังว่าตอนแรกนั้นคิดว่า ไม่มีทางทำอะไรอย่างนี้

ได้เลยแต่เดี๋ยวนี้เขาสามารถที่จะแก่ขึ้นอีก30ปีโดยที่หน้ายังสาวอยู่

 การทำงานของเราจะมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละจดักจิกรรม

เสริมเพิ่มความสามารถและศักยภาพให้กับทีมอย่างสม่ำเสมอทั้งใน

ส่วนของมหาวิทยาลัย และภาคีในพื้นที่ ตั้งแต่การเสริมประสบการณ์

ในเรื่องการจัดการความรู้ การทำงานแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม

การเรียนรู้จากแบบปฏิบัติที่ดี เช่น การเชิญวิทยากรที่มีฝีมือมาลอง

วิเคราะห์และทำจริงกับสถานการณ์ในพื้นที่ รวมทั้งยังมีการจัดให้เกิด

การพบปะกนัมบีรกิารคลนิกิวจิยัทกุสปัดาห์และมกีารนำเสนอผลงาน

เด่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทุกเดือนในทีมของเราและทีมจากแต่ละพื้นที่

 การประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรูไ้มไ่ดท้ำกนัเฉพาะภายในเทา่นัน้

แต่ยังมีภายนอกด้วย โดยจะมีการประชุมสัญจรไปแต่ละตำบล อาทิ

การประชุมสัญจรที่ตำบลลับแล ทั้ง 8 ตำบลที่ร่วมมือกับเราก็จะมา

เข้าร่วม มีตำบลลับแลเป็นเจ้าภาพ คนที่มาเปิดงานก็คือนายอำเภอ

แล้วใครมีผลงานเด่นก็จะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

 การมีแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนไปเยี่ยมชมพื้นที่ก็ถือเป็น

ตัวช่วยที่ดีอีกอย่างหนึ่ง เพราะทำให้เลือดฝาดสูบฉีดดี เนื่องจาก

ผูบ้รหิารตอ้งลงมาชว่ยรบัแขกและเรยีกหาขอ้มลูจากเราไปศกึษาทำให้

ข้อมูลถูกสูบฉีดไปทั่วทั้งองค์กรอย่างรวดเร็ว ถ้าเราผลักดันฝ่ายเดียว

มันก็ไปได้ช้า หรือเวลาไปนำเสนอผลงาน เราก็ให้รองอธิการบดีที่เป็น

ผู้รับผิดชอบอยู่เป็นคนไปเล่า เขาก็จะเข้าไปช่วยหนุนเสริมทำงานได้

อีกต่อหนึ่ง อันนี้ถือเป็นปัจจัยที่เสริมพลังการทำงานและคนที่ทำงาน

อยู่ก็รู้สึกว่าเขามีความสำคัญ เพราะถ้าทำงานแล้วไม่มีใครพูดถึงเลย

สุดท้ายก็อาจจะหายไปได้ แต่ทั้งหมดนี้ ความจริงจะเป็นหลักฐานการ

ทำงานตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพขององค์กรได้ทั้งหมด

 อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำมา เราก็ยังทำได้แค่ขอบเขตระดับหนึ่ง

อยากให้ทุกมหาวิทยาลัยช่วยกันทำงานลักษณะนี้เยอะๆ จะได้เกิด

การขยายผลเป็นกลไกที่ยั่งยืนได้เพราะผูกติดกับกลไกเชิงระบบและ

ที่สำคัญคือกลไกเชิงนโยบายถ้าเข้ามาช่วยงานก็จะไปได้เร็วขึ้น
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บทเรียนการทำงานในพื้นที่ 
 การทำงานในพื้นที่สิ่งสำคัญคือ “ท่าที” ของนักวิชาการที่ลง

ไปทำงาน เรามองตวัเองวา่ เปน็คนภายนอกทีเ่ขา้ไปรว่มเรยีนรูไ้ถถ่าม

สารทุกข์สุขดิบให้กำลังใจชาวบ้าน อีกบทบาทที่สำคัญคือ การร่วม

คน้หาขอ้มลูปญัหาและศกัยภาพทัง้ตวัอาจารย์นกัศกึษาและองคก์ร

ภาคีที่ร่วมกันทำงาน รวมทั้งร่วมถอดบทเรียนประสบการณ์ดีๆ ของ

ชมุชนเรยีบเรยีงใหอ้อกมาในรปูของเอกสารทางวชิาการเพือ่ใหป้ฏบิตักิาร

จรงิทีเ่กดิขึน้จากชมุชนไดเ้ปน็ทีร่บัรูข้องคนภายนอกถอืเปน็การเชือ่มโยง

คนภายในกับคนภายนอกเข้าหากันและอีกส่วนที่สำคัญคือการเข้าไป

ตอ่ยอดความรูเ้ดมิ และเพิม่ความรูใ้หม ่ดว้ยการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบ

มีส่วนร่วมกับคนในชุมชนและองค์กรภาคี โดยเฉพาะองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

 จากท่าทีดังกล่าวนี้เอง เราจึงมีการออกแบบการทำงานที่

เชื่อมโยงกับกลไกของคณะ โดยเฉพาะหน่วยจัดการงานวิจัยของ  

1มหาวิทยาลัย1จังหวัด
...อุตรดิตถ์โมเดล
ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม 
ผู้ประสานงานหลักสูตรสาขาการพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ภาควิชาการถ้ามีความร่วมไม้ร่วมมือ

กับชุมชนท้องถิ่นและออกแบบ

การทำงานจากปัญหาความต้องการ

ของชุมชนร่วมกันเกิดปฏิบัติการ

ที่เป็นการหนุนเสริมซึ่งกันและกัน

สามารถแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด

ลดปัญหาในชุมชน

และนำไปสู่เรื่องของสุขภาวะ

แบบครบมิติได้
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แตล่ะคณะหรือResearchManagementUnit(RMU)และองค์กร

ต่างๆที่อยู่ในมหาวิทยาลัย

 ขอยกตัวอย่างในส่วนของการทำงานของหน่วยจัดการงาน

วิจัยซึ่งทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคีที่อยู่

ในพื้นที่ทั้งภาคีภาครัฐ ภาคีภาคประชาชน และภาคีภาควิชาการ โดย

งานส่วนหนึ่งที่เราลงไปทำคือกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมี

ส่วนร่วม 

 ขั้นตอนการเชื่อมโยงสถานการณ์ปัญหาสู่การกำหนดนโยบาย

สาธารณะและการปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมของ

พื้นที่ระดับตำบลเริ่มต้นตั้งแต่1) ขั้นเตรียมการ เราจะเข้าไปทำเรื่อง

ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาวะเพื่อทำให้ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้

เป็นจุดนำเข้า (Entry Point) ของแผนหรือนโยบายสาธารณะระดับ

ท้องถิ่น จากนั้นทางภาควิชาการจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์

ปญัหา ความตอ้งการ หรอืศกัยภาพของชมุชนทอ้งถิน่และแหลง่เรยีนรู้

สำคัญในชุมชน และสร้างทางเลือกในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งถอด

บทเรียนแหล่งเรียนรู้เพื่อสืบทอดพัฒนาภูมิปัญญา ต่อยอดองค์ความรู้

สู่การใช้ประโยชน์การลงไปทำงานในพื้นที่จึงได้ประโยชน์หลายตอ่โดย

เฉพาะการหนนุเสรมิระหวา่งภาควชิาการกบัภาคชมุชนทีจ่ะตอ้งทำงาน

รว่มกนัแบบบรูณาการ 2) ขัน้กำหนดนโยบายเปน็การเชือ่มโยงผลการ

วิเคราะห์ปัญหาและทางเลือกเพื่อพัฒนาสู่การกำหนดนโยบาย

สาธารณะแผนงานโครงการแบบมีส่วนร่วม3) ขั้นนำนโยบายสู่การ

ปฏิบัติ เป็นการบริหารโครงการสู่ความสำเร็จแบบบูรณาการอย่างมี

ส่วนร่วมและสุดท้าย 4)เป็นเรื่องของการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 

ทั้งก่อนระหว่างและหลัง

 ส่วนต่อมาเป็นกระบวนการที่เราลงไปขับเคลื่อนตำบล  

สุขภาวะ ซึ่งการขับเคลื่อนเราจะเข้าไปจัดการเรื่องแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

ที่มีอยู่ในชุมชนโดยใช้งานวิจัยชุมชนลงไปจับและมีการนำมาปรับเป็น

แนวทางในการแลกเปลีย่นเรยีนรู้หรอืทีเ่ราเรยีกวา่หลกัสตูรการจดัการ

เรียนรู้ นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของโฮมสเตย์ (Homestay) ซึ่งคน

ภายนอกทีล่งไปแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ซึง่ตอ้งเขา้ไปพกัและเรยีนรูใ้นชมุชน

เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูว้ถิชีวีติและกระตุน้เศรษฐกจิชมุชนแบบสรา้งสรรค์



แกะกล่องประสบการณ ์
 มาถึงประสบการณ์และผลงานเด่นของคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม เป็นการทำงานตอบสนองพันธกิจทั้ง 4 ส่วนคือ การ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลป-

วัฒนธรรม และตอบโจทย์ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพขององค์กร เช่น

การนำเอาเทคโนโลยีลงไปช่วยในเรื่องของแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

โดยการให้นักศึกษาไปเรียนรู้ในชุมชน และจุดเด่นอีกประการคือ เมื่อ

งานวชิาการลงไปทำงานกบับรบิทพืน้ที่ แลว้พบวา่ การเขยีนคำอธบิาย

รายวิชาไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เมื่อมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่

ทางคณะฯ จึงนำเอาบริบทพื้นที่ที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องมาปรบัใส่

ไว้ในรายวิชา อย่างรายวิชาเกี่ยวกับแผนที ่ GIS (Geographic 

Information System) ซึ่งจะต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำ อบต. หรือ

เทศบาล ทำเรื่องของการโซนนิ่ง (Zoning) ผังต่างๆ เพื่อจะสร้างให้
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ตำบลนั้นเป็นตำบลน่าอยู่ ก็เป็นวิชาหนึ่งที่ถูกปรับใช้เมื่อลงไปทำงาน

ในพื้นที่ และประยุกต์ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์

ปัจจุบัน

 นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างของนักศึกษา ชุมชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคี ลงไปทำงาน เพื่อถอดบทเรียนแหล่ง

เรียนรู้ตำบลแสนตอ ด้วยการทำแผนที่เดินดิน ผังโครงสร้างองค์กร

ชุมชนและผังแหล่งเรียนรู้ต่างๆแล้วนำมาคืนข้อมูลให้กับคนในชุมชน

ได้เห็นร่วมกัน เพื่อให้เกิดพลังร่วมในการที่จะมองเห็นของดีร่วมกัน

ของคนในชุมชน

 อีกด้านหนึ่งเป็นประสบการณ์ความก้าวหน้าของคณะ

เกษตรศาสตร์ ที่ทางทีมวิชาการได้นำทีมลงไปที่ หมู่ที่ 7 หมู่บ้าน

ห้วยบงตำบลป่าเซ่าอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยอาศัยรูปแบบ

เวทีภาคีสร้างสุข และพบปัญหาเรื่องมูลโค จนนำมาสู่การร่วมกัน

วเิคราะหป์ญัหา เชือ่มโยงทัง้องคค์วามรูแ้ละการจดัการทีจ่ะไปสนบัสนนุ

จนได้ต้นแบบของโครงการวิจัยต่างๆดังแสดงในแผนภาพ

















 จากแผนภาพ ในดา้นองคค์วามรู ้มกีารเชือ่มโยงและนำขอ้มลู

ปญัหาไปสูง่านวจิยัเพือ่หาคำตอบรวมทัง้เชือ่มโยงกบัแหลง่ทนุวจิยัผา่น

หนว่ยจดัการงานวจิยัของคณะทีเ่รยีกวา่เกษตร RMUจนเกดิโครงการ

พลังงานทางเลือกเพื่อสุขภาพของชุมชน โดยการสนับสนุนของ

สสส. และนำไปสูโ่ครงการวจิยัเรือ่งรปูแบบทีเ่หมาะสมในการผลติแกส๊

ชีวภาพจากมูลโคแบบครบวงจรสำหรับบ้านห้วยบง 

 อีกส่วนหนึ่งในด้านการจัดการก็มีการบูรณาการพันธกิจของ

ภาควิชาการคือรายวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องพันธุ์โคอาหารโรค

และการจัดการต่างๆ เพื่อนำไปสู่การลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต ซึ่ง

แผนภาพ โครงการวิจัยต่างๆ ที่เกิดจากการวิเคราะห์ปัญหา 
เชื่อมโยงองค์ความรู้และการจัดการในเรื่องมูลโค 

สสส.

โครงการพลังงานทางเลือกเพื่อสุขภาพและชุมชน

โครงการวิจัยเรื่อง
“รูปแบบที่เหมาะสมใน
การผลิตแก๊สชีวภาพ

จากมูลโคแบบครบวงจร
สำหรับบ้านห้วยบง

หมู่บ้าน
สุขภาวะ

หมู่บ้านห้วยบง
ม.7ต.ป่าเซ่า

โครงการ
ธนาคารมูลโค

องค์ความรู้ เกษตร
RMU

แหล่งทุนวิจัย

ข้อมูลจาก
เวทีรูปแบบ
ทิศทาง

การพัฒนา

เพิ่มมูลค่า
มูลโค

สสส.

อบต.ป่าเซ่า

คลินิกเทคโนโลยีฯ

พลังงานจังหวัด

ปศุสัตว์จังหวัด

งานบริการวิชาการ
คณะเกษตรฯการจัดการ

แหล่งทุน
บริการวิชาการ

-พันธุ์โค
-อาหารสัตว์
-โรค/การจัดการ

หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์

โครงการหมู่บ้าน
วิทยาลัยวัววิทยา

(ววว.)

-พลังงานทางเลือก
-รูปแบบบ่อแก๊สที่เหมาะสม
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เปน็แงม่มุเรือ่งงานบรกิารวชิาการ คณะเกษตรฯ โดยจะไปเชือ่มโยงกบั

แหล่งทุนที่สนับสนุนในเรื่องการบริการวิชาการ ไปสู่หมู่บ้านแม่ข่าย

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

เหล่านี้เป็นผลสืบเนื่องจากการที่เราต้องการจะพัฒนาหรือยกระดับ

แหล่งเรียนรู้และปัญหา จึงแก้โจทย์ด้วยการทำงานแบบบูรณาการและ

มีส่วนร่วม จนเกิดโครงการที่เรียกว่า โครงการหมู่บ้านวิทยาลัยวัว

วิทยา (ววว.) 

 เมือ่ไดม้กีารดำเนนิการรว่มกบัองคก์รภาคทีกุภาคสว่นสดุทา้ย

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กน็ำเรือ่งนีเ้ขา้สูแ่ผนหรอืนโยบายสาธารณะ

ในเรือ่งของพลงังานทางเลอืก และมกีารขยายผลจากแหลง่เรยีนรูห้นึง่

ไปยังหมู่บ้านชุมชนและตำบลอื่นๆ

 การลงไปทำงานไม่เพียงเห็นประเด็นปัญหา แต่ยังมีการ

ทำงานในเชิงข้อมูลด้วยตัวอย่างผลงานวิจัยที่ลงไปทำสะท้อนให้เห็น

ว่า ชุมชนถ้ามีความร่วมไม้ร่วมมือกับภาควิชาการ จะเกิดปฏิบัติการ

ที่เป็นการหนุนเสริมซึ่งกันและกัน ลดปัญหา และนำไปสู่เรื่องของ

สุขภาวะแบบครบมิติได้

 นอกจากนี้ ทางคณะเกษตรฯ กย็งัมกีารเชือ่มโยงกบัเครอืขา่ย

ภาคประชาชน เครือข่ายเกษตรทางเลือกจากหลายๆ ตำบล เพราะ

หลายตำบลของประเทศไทยหรือจังหวัดอุตรดิตถ์เอง ก็มีปัญหาทาง

ด้านการเกษตรและการใช้สารเคมี จึงต้องมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย

และเข้าไปให้การสนับสนุน รวมทั้งมีการลงไปทำงานวิจัยเกี่ยวกับการ

พัฒนาคุณภาพทุเรียนเพื่อการส่งออก ซึ่งเป็นประเด็นสืบเนื่องจาก

การลงไปทำงานเรื่องตำบลสุขภาวะ

 ทางด้านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็มีประสบการณ์

ความสำเร็จของนักวิชาการที่ลงไปทำงานเกี่ยวกับการจัดการขยะแบบ

มีส่วนร่วมโดยชุมชนตำบลหาดสองแคว ผ่านการไปให้ความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ และสร้างการมีส่วนร่วม จนเกิดปรากฏการณ์ชุมชน

ปลอดขยะ ไม่มีถังขยะแม้แต่ใบเดียวในตำบล รวมทั้งยังมีการจัดตั้ง

ธนาคารขยะ มีเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกลุ่มจักรยานสาน

ฝนัจดัการเกีย่วกบัเรือ่งขยะ ตลอดจนทำใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลจากการที่มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

ตลอด6ปีซ้อน

 เหล่านี้เป็นผลจากการที่ภาควิชาการลงไปทำงานกับภาคีที่อยู่

ในชุมชนจนเกิดการเปลี่ยนแปลงยกระดับชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความ

เข้มแข็งและยั่งยืนมากขึ้น

 อกีคณะหนึง่ทีม่ปีระสบการณน์า่สนใจคอื คณะมนษุยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนที่ผมรับผิดชอบอยู่ โดยมีแนวทางการ

ขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการดังแผนภาพด้านล่าง
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 จากแผนภาพ เรยีกวา่ เปน็ภาพลอ้ตามหลกั R - I - C - N  

Model โดยยอ่มาใชใ้นการทำงานระดบัคณะและระดบัตำบล และเอา

พันธกิจเปน็ตวัตัง้ในการทำงาน ซึง่มอีาจารยจ์ากในหลกัสตูรและคณะ

รบัผดิชอบรว่มกนั 6 ตำบล รวมแลว้ทัง้หมด30-40ทา่น กระจายไป

อยูต่ำบลละ3-4 คน เป็นการสร้างทีมงานทางด้านวิชาการเพื่อจะได้

ลงไปทำงานกบัชมุชนไดอ้ยา่งชดัเจน ขณะเดยีวกนักม็กีารเชือ่มโยงกนั

ระหวา่งตำบลต่างๆด้วย

 ตัวอย่างโครงการที่เราลงไปทำ เช่น การพัฒนาเครือข่ายข้าว

ปลอดสารพิษสู่คุณภาพชีวิตของคนสามวัย โครงการวิจัยและพัฒนา

พืน้ทีร่ว่มกบัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรี (ABC-PUS) โครงการ

วิจัยการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวปลอดสารพิษของเกษตรกร

ผู้ปลูกข้าว ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งยังได้

บูรณาการการเรียนรู้และบริการวิชาการสู่ชุมชนในรายวิชาการจัดการ

ตนเองของชุมชนอีกด้วย



การบูรณาการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
 นอกจากลงไปทำงานขบัเคลือ่นในเรือ่งการพฒันาพนัธกจิของ

เราที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำคือ การบูรณาการการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งชุมชนยังขาดข้อมูลเรื่องสถานการณ์

สุขภาวะ ขณะที่มหาวิทยาลัยเอง โดยเฉพาะนักศึกษาก็ยังจำเป็นต้อง

มีพื้นที่จริงในการสร้างการเรียนรู้ ไม่ใช่เฉพาะในห้องเรียนสี่เหลี่ยม

เท่านั้น เมื่อเป็นโจทย์ที่ตรงกันจึงนำไปสู่การบูรณาการการเรียน  

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมกับชุมชนท้องถิ่น มีโครงการการ

พฒันาชมุชนเพือ่ทำขอ้มลูตา่งๆ โดยนกัศกึษาตอ้งเรยีนภาคทฤษฎกีอ่น

ว่าจะต้องลงไปทำอะไรมีการออกแบบการทำงานปรึกษากับอาจารย์

จากนั้นก็จะเข้าไปสู่กระบวนการลงชุมชน โดยใช้ทักษะหรือแนวทฤษฎี

ที่ได้เรียนลงไปทำงาน

 เวลาที่อาจารย์ทำงานวิจัยหรือบริการวิชาการ เราก็จะนำ  

นักศึกษาเข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนักศึกษาบางส่วนที่มี

ความสามารถในการใช้เครื่องมือ เช่น การเขียนMindMap, แผนที่

เดินดิน เขาก็จะมีส่วนช่วยเหลือในการเข้าไปวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับ

แผนภาพ การขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

กระบวนการนโยบาย
สาธารณะระดับจังหวัด

กระบวนการ
นโยบายสาธารณะ

ระดับตำบล

ทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

บริการวิชาการ

หน่วยจัดการ
งานวิจัย

คณะมนุษย์ฯ

งานวิจัย
(ReseachR)

การเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ

อปท.
ภาค

ประชาชน

4ภาคีหลัก
ในพื้นที่

สานพลังภาคี
(NetworkN)

สุข
ภาวะ6
ตำบล

สร้าง
ต้นแบบ

ระบบการ
สื่อสาร(C)
ที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

สร้าง
ต้นแบบสานพลังภาคี

(NetworkN)

สุข
ภาวะ
ระดับ
ตำบล



ชุมชน

รัฐ
ท้องถิ่น
ท้องที่

วิชา
การ

การขับเคลื่อน
งานบูรณา-
การ(I)



ปร
บัวิ

ธีคิ
ดค

นท
ำง
าน

ทอ้
งถิน่ บริหารจดัการแหลง่เรียนรู้

มีความรูส้กึเป็นเจ้าขอ
งร่ว

ม

เป้าหมายร่วม 
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ชุมชน ทำให้ชุมชนได้เห็นส่วนดีหรือศักยภาพของตน ขณะเดียวกันตัว

นักศึกษาเอง ก็จะได้มีความรู้สึกว่า ชุมชนมีศักยภาพ หรือบางทีใน

ชุมชนอาจจะมีทุกข์ นักศึกษาก็จะได้สัมผัสทุกข์หรือเห็นปัญหาที่เกิด

ขึ้นในชุมชนเขาก็จะกลับมาทบทวนตัวเองว่าวิชาที่เรียนหรือการที่เขา

กำลังจะเป็นบัณฑิตนั้น จะนำความรู้ที่มีไปแก้ปัญหาสังคมได้อย่างไร

นี่ก็เป็นแนวคิดที่เราอยากจะให้นักศึกษาเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ

หรือ พฤติกรรม มีวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ ที่ไม่ใช่แค่เรียนทฤษฎีอย่าง

เดียว 

 เหล่านี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากคณะต่างๆ ที่ลงไปทำงาน

กับชุมชนโดยอาศัยกลไกของหน่วยจัดการงานวิจัยระดับคณะ(RMU)

 การทำงานทีผ่า่นมาจะเหน็ไดว้า่อาจารยเ์ปน็ผูเ้ขา้ไปสนบัสนนุ

การทำงานในชุมชน เราจึงมีความคิดเห็นร่วมกันว่า เมื่อเสร็จสิ้น

โครงการไปนา่จะมกีารสรา้งกลไกทีย่ัง่ยนืใหเ้กดิขึน้นัน่คอืเรือ่งของการ

สนบัสนนุใหเ้กดิหนว่ยจดัการความรูแ้ละวจิยัชมุชนระดบัตำบล (TRMU: 

Tambon Research Management Unit) ซึ่งจะเป็นอีกกลไกหนึ่งที่

จะทำหนา้ทีเ่ปน็สมองของชมุชน เพือ่จะเชือ่มตอ่กบักลไกในระดบัคณะ

และมหาวิทยาลัยต่อไป

 ต้องยอมรับว่า การทำงานเชิงพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่สว่นใหญม่กัจะทำไดค้อ่นขา้งชดัเจน แตพ่อไปจบัเรือ่งงานวชิาการ

งานข้อมูล ในส่วนของการทำให้โครงการบรรลุความต้องการและลด

ความซำ้ซอ้น ถอืวา่ยงัขาดอยูม่าก จงึจำเปน็จะตอ้งอาศยัการสนบัสนนุ

งานภาควิชาการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะตัวของ

เขาเอง จะได้รู้ว่า ถ้าทำแผนและโครงการไปแล้วมันคุ้มกับเงินและ

เวลาหรือไม่ หรือจะบูรณาการโครงการที่ซ้ำซ้อนกันได้อย่างไร ดังนั้น

หน่วย TRMU จะเป็นตัวกรองขั้นแรกก่อนจะมาเชื่อมกับภาควิชา

การที่จะสนับสนุนงานวิจัยในเชิง Pure Science เพื่อตอบโจทย์การ

แก้ปัญหาโดยตรง 

ปัจจัยความสำเร็จ (Key Success Factor) 
ของอุตรดิตถ์โมเดล 


เทคนิควิธีการจุดประกาย กระตุ้น ให้คนพื้นที่ลุกขึ้นมาทำวิจัย  
 ปัจจุบันนี้ชุมชนเข้มแข็งได้เพราะเริ่มเรียนรู้และเห็นว่าสิ่งที่

ภาควิชาการทำเป็นประโยชน์จึง “เรียกใช้” เช่น เกษตรกรที่จังหวัด

อุตรดิตถ์มีปัญหาในการส่งออกทุเรียนไปประเทศจีน ซึ่งต้องได้รับการ

รบัรองมาตรฐานกอ่น เขาไมรู่จ้ะทำอยา่งไรจงึทำหนงัสอืมาทีม่หาวทิยาลยั

บ้างมาบอกด้วยวาจาก็มี เราก็ร่างให้เขามีหลักฐานไปใช้สนับสนุน และ

พอขายสินค้าได้เขาก็เริ่มชำนาญเดี๋ยวนี้ใช้งานภาควิชาการได้คล่องมาก

 ปัจจัยอีกประการหนึ่ง เป็นเพราะบริบทของอุตรดิตถ์ กลยุทธ์

แบบนีท้ำทีอ่ตุรดติถไ์ด้เนือ่งจากเมอืงไมค่อ่ยใหญ่เลอืกผูแ้ทนไดแ้ค่3คน

อีกทั้งส่วนตัวทำงานเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง พอทำ

งานมานานคนกร็ูจ้กัเราเยอะ คราวกอ่นไปประชมุทีแ่หง่หนึง่กเ็ปน็ลกูศษิย์

ที่สอนมากว่าครึ่งห้องไม่ก็เคยทำงานร่วมกันหรือมาใช้เราทำงาน

 อย่างไรก็ตาม การจุดประกายที่สำคัญคือการให้เกียรติซึ่งกัน

และกันเวลาชาวบ้านเขาพูดในเวทีมักจะมีอะไรดีๆซ่อนอยู่ขอใหต้ั้งใจ

ฟังเขาให้มาก ว่าเขาอยากจะทำอะไร คิดอะไรอยู่ ซึ่งการรับฟังนี้จะ

ทำให้ชาวบ้านเขาเกิดความภาคภูมิใจ
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 ยกตัวอย่างเวทีที่ตำบลขุนฝาง มีคนมากระซิบบอกว่า แต่ก่อน

เรียกชาวบ้านมาประชุมเขามาช้ากลับเร็วแต่เดี๋ยวนี้มาเร็วกลับช้าขนาด

เราเลิกแล้วยังนั่งคุยกันต่อ ก็มาลองวิเคราะห์กลับไปดูพบว่าอาจารย์ที่

ไปจะไม่พูดมาก เราไม่พูดฟังปัญหาของเขาอย่างเดียวว่าเราจะไปช่วย

เหลือได้อย่างไร และอาจารย์แต่ละคณะของเราจับโจทย์วิจัยเก่ง พอมี

อาจารย์ไปด้วยทำให้ได้โจทย์ที่ดีมากจากศาสตร์ทุกสาขา

 ความจรงิ เราควรเขยีนตำราวจิยัใหม่ เทคนคิทีจ่ะไดโ้จทยท์ีเ่ปน็

ของจรงิคอื การฟงัชาวบา้นใหม้ากทีส่ดุเพราะจะทำใหเ้ราเขา้ใจเขา เมือ่

กอ่นเวลาจะเอาโจทยว์จิยักเ็ชญิเขามาระดมความคดิตอนระดมความคดิ

ก็จะต่อเลยไปเรื่อยเป็นยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมันใช่จริง

หรือเปล่าเพราะไม่ได้คลี่ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง(Fact)มาดูเลยนึกอะไร

ได้ก็พูด แต่เวลาลงพื้นที่เรามีการคืนข้อมูลให้ชาวบ้านทำให้เขาได้เห็น

ข้อเท็จจริงและคิดจากข้อมูลจริงๆ อีกทั้งข้อมูลก็ตรวจสอบได้ง่ายเพราะ

อยู่ในชุมชนตำบลของเขาเอง พอมานั่งเขียนที่มาของปัญหาในงานวิจัย

จะเขียนได้สบายเลยเพราะรู้หมดไม่ใช่ไปเอาข้อมูลมือสองมา

 นอกจากนี้ การลงพืน้ทีไ่ปทำใหช้าวบา้นเขาเหน็ขอ้มลูของตวัเอง

เห็นปัญหาและศักยภาพจะทำให้สามารถใช้ประเด็นเหล่านั้นในการพูด

คุยแลกเปลี่ยนร่วมกันว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร รวมทั้งตรวจสอบทุนชุมชน

หรือตำบลว่ามีปัญหาแบบนี้แล้วศักยภาพอะไรที่เรามีอยู่พอเห็นตรงกัน

กจ็ะใชก้ารบรูณาการและการเชือ่มโยงเปน็เครอืขา่ย โดยในฐานะของภาค

วชิาการซึง่เปน็คนภายนอกทีล่งไปทำงาน เรามองตวัเองเปน็ผูป้ระสานงาน

ปัญหาไหนชุมชนแก้กันเองได้เราก็เปิดโอกาสให้เขาขับเคลื่อนกันเอง แต่

บางส่วนถ้าเขาหาข้อมูลหรือความรู้ในชุมชนไม่ได้ เราก็จะช่วยในการ

เชือ่มโยงกบัภายนอกเชน่พาไปศกึษาดงูานเพือ่ใหเ้ขาเหน็ประสบการณ์

ความสำเร็จที่ชุมชนอื่นได้ทำและทำให้เห็นว่าเรื่องนี้เขาก็ทำได้ 

การยึดโยงให้กระบวนการภายในชุมชนเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 
 หากเล่าย้อนกลับไปในอดีต มีประสบการณ์ความสำเร็จหลาย

ครัง้ซึง่ทำทา่วา่จะดีแตส่ดุทา้ยกไ็มม่กีารขบัเคลือ่นอยา่งตอ่เนือ่งและยัง่ยนื

เช่น พอมีการจัดตั้งเครือข่ายขึ้นมา เราก็อยากให้ทางจังหวัดรับรอง แต่

ผู้ว่าราชการจังหวัด ตั้งมาเดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่ และไม่ค่อยจะดูคำสั่งเก่า

คนมาใหมก่ท็ำเรือ่งใหมเ่ลย หรอืเมือ่กอ่นเราหนนุใหม้กีารวจิยัชมุชนดว้ย

กระบวนการ PAR และหวังว่าถึงการวิจัยจะจบแล้ว แต่เรื่องต้องไม่จบ

ต้องมีอะไรต่อไปแต่ในชีวิตจริง เมื่อภาควิชาการถอนตัว ส่วนใหญ่ก็มัก

จะแผ่วไปถึงยังมีก็ไม่เข้มข้นเหมือนตอนเราทำแน่นอน

 ยกตวัอยา่งกลุม่ผกัปลอดสารพษิทีบ่า้นปา่ขนนุตำบลคุม้ตะเภา

ตอนแรกทีท่ำนัน้ดมีาก ทมีจากสว่นกลางไปประเมนิไดร้บัรางวลัดว้ย ตดิ

อันดับ 1 ใน 10 ของเครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ แต่พอภาควิชาการ

ถอยออกมา กแ็ผว่ไป และมคีวามขดัแยง้อะไรบางอยา่งเกดิขึน้ ดทีีก่ลุม่นี้

อยูใ่กลค้ณะเกษตรฯ ซึง่คอยชวนมาทำอะไรตา่งๆ จงึยงัไมไ่ดล้ม้หายตาย

จากไป

 ดังนั้นปัจจัยที่จะให้ชุมชนทำงานอย่างต่อเนื่องได้บางทีคงต้อง

มีกลไกบางอย่าง โดยเฉพาะงานแก้ปัญหาเชิงประเด็นจำเป็นจะต้อง

เชื่อมโยงกับกลไกต่างๆ โดยถ้าเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นก็ต้องเชื่อมโยงกับ

กลไกของท้องถิ่น ว่าควรจะกำหนดให้เป็นแผนหรือนโยบาย และสิ่ง

เหล่านี้ถ้ามีการมองร่วมกัน จะนำไปสู่พันธกิจที่ตอบโจทย์การประกัน

คุณภาพขององค์กร มันก็จะเป็นความยั่งยืนได้ การทำงานก็จะมีความ

สุขเพราะมองเห็นและแก้ปัญหาร่วมกัน
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แนวคิดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือมจธ. เป็น

1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัย เรามีวิทยาเขตอยู่ที่บางมด บางขุนเทียน

ชายทะเล และกำลังจะมีอีกที่คือ วิทยาเขตราชบุรี ซึ่งความจริงเราไป

อยู่ตรงนั้นตั้งแต่ปี 2538 แต่เพิ่งได้รับงบประมาณไทยเข้มแข็งมา คิด

ว่าปี 2556 คงจะเริ่มมีการเรียนการสอน และยังมีอีกที่หนึ่ง เรียกว่า

ศนูยบ์รกิารทางการศกึษาในเมอืงหรอืBangkokCodeกำลงัจะสรา้ง

ทีถ่นนสาทรรวมแลว้มทีัง้หมด4ที่นบัวา่มจธ.เปน็มหาวทิยาลยัค่อน

ข้างเล็ก แต่มุ่งเน้นเรื่องงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเป็น

มหาวิทยาลัยสีเขียว

 ขอเริ่มต้นด้วยแนวคิดของ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร อดีต

อธกิารบดีมจธ.ซึง่ตอนนีเ้ปน็ทีป่รกึษามหาวทิยาลยัเพือ่จะใหเ้หน็สิง่ที่

ทา่นพยายามจะใหพ้วกเรา มจธ.ไดม้องถงึภาพรวมของบรบิททางสงัคม

และโลกทีม่นัเปลีย่นไป โดยเฉพาะเรือ่งของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ที่จะกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคน

มหาวทิยาลยักบัชมุชนและสงัคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดร.ทศพร ทองเที่ยง 
หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนกับสังคม และผู้ช่วยอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี 

การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ไปแก้ปัญหาให้กับชุมชน

เน้นเรื่องของการมีส่วนร่วม

ไม่ได้เอาเรื่องที่เราอยากทำ

แต่เน้นความต้องการของเขา

และสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

โดยนำความรู้จาก

มหาวิทยาลัยไปสู่ชุมชน

และเอาโจทย์กลับมา

พัฒนางานวิจัยต้นน้ำ

ทำให้เกิดการพัฒนาอาชีพ

เพิ่มความสามารถ

ในการผลิตและสร้างรายได้

ให้แก่เกษตรกร
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 อาจารย์มองว่า วันข้างหน้า อุดมศึกษาไทยคงจะเป็นเรื่อง

ของสหวิทยาการ (Multidisciplinary) และมีการเชื่อมต่อของศาสตร์

สาขาต่างๆ (Convergence of Disciplines) มากขึ้น ไม่ใช่การใช้

ความรู้เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ความรู้หรืองานวิจัยที่เราทำอยู่ในมหา-

วทิยาลยัสว่นใหญเ่นน้ทีผ่ลผลติ (Outputoriented) ในเรือ่งการตพีมิพ์

(Disseminable,Publishable)และตำแหน่งทางวิชาการเป็นหลักเรา

น่าจะให้ความสำคัญกับความรู้ที่กินได้ (Edible) ขายได้ (Saleable) 

และใช้ประโยชน์ได้ (Usable, Applicable) ซึ่งเป็นการเน้นที่

ผลลัพธ์ (Outcome oriented) ให้มากขึ้น ทาง มจธ.เองก็ทำเรื่อง

เหล่านี้ โดยเราให้เครดิตกับงานวิจัยที่ตอบโจทย์สังคมเรื่องของ

อุตสาหกรรมด้วยไม่ใช่งานตีพิมพ์เพียงอย่างเดียว

 ใน5-10ปีข้างหน้าประเทศควรให้ความสำคัญกับโจทย์วิจัย

(Theme)ที่มีทั้งมิติAcademic researchและSocially engaged

research คือ เป็นความรู้ที่โจทย์วิจัยมาจากชุมชน และพัฒนาไปสู่

งานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรืออาจจะนำโจทย์มา

แลว้ไปพฒันางานวจิยัตน้นำ้ทีส่รา้งผลกระทบ(Impact)ทางสงัคมกไ็ด้

 เราจะทำอย่างไรที่จะเอาโจทย์จากสังคมเข้ามามหาวิทยาลัย

พยายามจะทำเรื่องวิสัยทัศน์ต่างๆ เพื่อชี้ให้เห็นว่า ทุกอย่างมีความ

เชื่อมโยงกัน โดยมีเรื่องของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 

Organization) เป็นแกนในการเชื่อม ทั้งการเรียนการสอนและการ

วิจัยต่างๆ รวมไปถึงกลยุทธ์ที่มหาวิทยาลัยได้ผลักดัน งานวิจัยก็มุ่ง

เน้นงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ (Relevance) นี่เป็นเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยมีค่านิยมองค์กร (KMUTT Core Values) ใน

การที่จะเป็นคนเก่งอย่างมืออาชีพ (Professionalism) และเป็นคนดี

เปน็ทีย่อมรบัในสงัคม(Integrity)โดยมกีจิกรรมตา่งๆออกมามากมาย

รวมทัง้กจิกรรมทีม่หาวทิยาลยัทำกบัชมุชนและสงัคม ซึง่ไมใ่ชเ่พิ่งเริ่ม

ต้น หากเรามีประสบการณ์ในการทำงานกับชนบทมาตั้งแต่ปี 2520

หรือเกือบ30ปีมาแล้ว



มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 
 กิจกรรมของมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม ถ้าแยกตาม

พืน้ที ่ทางภาคเหนอื เราไปทำงานกบัมลูนธิโิครงการหลวง จงัหวดัเลย

ไปทำที่นาแห้ว ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ความมั่นคงสมัยที่เกิดสงครามร่มเกล้า

รวมทั้งยังมีในส่วนของโรงงานหลวงที่เราเคยไปทำ กลุ่มของจังหวัด

ทางภาคตะวันตก ก็มีวิทยาเขตราชบุรี เหตุผลที่ไปทำเพราะเรามี

วิทยาเขตที่นั่น ทางภาคใต้ก็มีงานที่เราไปทำในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ

รวมไปถึงพื้นที่รอบๆ กรุงเทพฯด้วย

 แต่ถ้าแบ่งเป็นกลุ่มกิจกรรม เราทำงานใน 3 กลุ่มใหญ่คือ

1) งานโครงการมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน 2) งานพัฒนาอาชีพ 

คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม และ 3) งานโครงการหลวงและ  

โครงการตามพระราชดำริ   

 วิธีการดำเนินงานของเรา เริ่มแรกคือ การสร้างกระบวนการ

เรยีนรูร้ว่มกนัระหวา่งนกัวชิาการนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัและสงัคม

โดยใช้ความต้องการของพื้นที่ (Demand site) เป็นหลัก ซึ่งเป็น

ปัจจัยความยั่งยืนที่สำคัญ เรามีการสร้างพันธมิตร (Alliance) เพื่อ
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การเสรมิพลงั (Synergy) รวมทัง้สรา้งเครอืขา่ย (Networking) มติเิชงิ

พื้นที่มิติเชิงอาชีพมิติเชิงวิชาการและเทคโนโลยีจนถึงมีการจัดการ

เครือข่าย (Network management) ตลอดจนการสร้างจิตสำนึก

สาธารณะและความเข้าใจเรื่องของสังคม

 อีกเรื่องที่ช่วงหลังทำค่อนข้างเยอะคือ การสร้างคนในพื้นที่ 

(HRD: Human Resource Development) ในรูปแบบและกลไก

ต่างๆ เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เช่น ครู

ตน้แบบเกษตรกรแกนนำเยาวชนรุน่ใหม่และเราพยายามขยายผลงาน

ที่เราทำไปสู่เพื่อนบ้านโรงเรียนรอบข้างและสังคมอื่นอีกด้วย

 แน่นอนว่า ความรู้วิชาการที่เราลงไปสร้างนั้น จะทำให้เกิด

ความรูใ้หม่และความรูท้ีไ่ดก้จ็ะตอ้งมปีระโยชนท์างวชิาการ(Academic

returns) ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเงิน (Economics and

financial returns) และประโยชน์ทางสังคมและสาธารณะ (Social

andeconomicreturns)

 กลุ่มกิจกรรมที่ 1 งานโครงการมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน

ทาง มจธ.เองทำเรื่องเหล่านี้ไว้ค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะงานด้าน

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเราทำตัง้แตโ่รงเรยีนดอ้ยโอกาสซึง่เปน็งาน

ที่สนับสนุนโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช-

กุมารีเป็นหลักโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัด

น่าน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด

ราชบุรี และพื้นที่ประสบภัย ขณะที่ในกลุ่มของเด็กทั่วไป เราจะทำใน

เรื่องของการสร้างค่าย ปลูกฝังเรื่องงานวิจัย สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ มี

กิจกรรมต่างๆ ภายในคณะ ทางด้านเด็กที่เก่งและฉลาด เราก็มี

โครงการJuniorScienceTalentProject(JSTP)ซึ่งทำมานานแล้ว

เป็นแกนด้านหนึ่ง และแกนอีกด้านคือ เด็กด้อยโอกาส ซึ่งอยู่ภายใต้

โครงการ Science in Rural Schools (SiRS) มีมิติที่ทำหลายด้าน

เป็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของเขา ไม่ใช่เรื่องของการศึกษาเพียงอย่าง

เดยีว

 วิธีหนึ่งที่เราลงไปทำงานกับโรงเรียน โดยใช้เรื่องของ IT 

based Learning ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มมา10กว่าปีแล้ว

เป็นการทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนโรงเรียนมัธยม 13 แห่งใน

พื้นที่ เพราะโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียน

ประจำอำเภอโอกาสที่เด็กจะไปทำอาชีพอื่นค่อนข้างยากเราจึงคิดว่า

ทำอย่างไรให้เขาได้พัฒนาตนเอง และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อย

ที่สุด โดยยกระดับเรื่องของ IT ทั้งครูและเด็ก ตอนนี้ก็พยายามให้มี

บริษัทเข้าไปทำเป็นแม่ฮ่องสอน Software Valley 

 อีกวิธีคือ การใช้Project based Learning เป็นเรื่องของ

โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน พยายามให้เขาเรียนรู้และ

แก้ปัญหาในท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์ สิ่งที่ได้คือ นอกจากโครงงาน

วิทยาศาสตร์ เรายังสร้างให้เขาเกิดความตระหนักในเรื่องวิทยาศาสตร์

มีเหตุมีผล โดยเฉพาะถ้าใช้โจทย์ของชุมชน โจทย์รอบตัว จะมีเรื่อง

ของความตื่นตัวในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และท้ายที่สุดบางเรื่องก็นำ

ไปสู่การวิจัยเชิงลึกได้

 กลุ่มกิจกรรมที่ 2 งานพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต และ  

สิ่งแวดล้อม เป็นการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปแก้ปัญหาให้กับ

ชุมชนโดยเน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมไม่ได้เอาเรื่องที่เราอยากทำแต่
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เน้นความต้องการของเขา และสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน อันนี้

เป็นการทำงานเชิง Area based โดยเฉพาะพื้นที่รอบวิทยาเขตหลัก

ทั้ง3แห่ง และมีพื้นที่เฉพาะที่เราเข้าไปทำงานร่วมกับเครือข่าย โดย

การนำความรูจ้ากมหาวทิยาลยัไปสูช่มุชน และเอาโจทยก์ลบัมาพฒันา

งานวิจัยต้นน้ำ ทำให้เกิดการพัฒนาอาชีพ และเพิ่มความสามารถใน

การผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและวิสาหกิจชุมชน

ซึง่เราจะเนน้ไปทีเ่รือ่งการรกัษาสิง่แวดลอ้ม และสรา้งการมสีว่นรว่มใน

การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

 ตัวอย่างที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการในพื้นที่รอบวิทยาเขตทัง้

บางมดและบางขุนเทียน อาจจะแตกต่างจากในต่างจังหวัดพอสมควร

เพราะเราเป็นสังคมเมือง สังคมกรุงเทพฯ ในการทำงานก็พยายามจะ

บูรณาการกิจกรรมต่างๆทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมอาชีพโรงเรียนโดย

ผูกไปกับเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วย

 โครงการหนึ่งที่ทำในปีที่ผ่านมา มีชื่อว่า โครงการวิจัยเพื่อ

พัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมใน กทม. (กรุงธนใต้) ซึ่ง

โครงการนี้ทางกรุงเทพมหานครลงมาเป็นเจ้าภาพเอง โดยให้ทุนกับ

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (นดิา้)ไปชวนมหาวทิยาลยัประมาณ

20กว่าแห่งมาร่วมทำงานโดยมีแกนหลัก9แกนเครือข่ายและทาง

มจธ.ของเราเป็นแกนของกรุงธนใต้

 เนือ่งจากเปน็โครงการใหญ่งานกจ็ะถกูวางรปูแบบ(Template)

ไวค้ลา้ยๆกนักจิกรรมทีท่ำคอื เราจะลงไปทำงานสำรวจชมุชนศกึษา

ชุมชนโดยใช้ เทคนิคบันไดปล้องไผ่ (The Bamboo Ladder

Technique)1 เพื่อวิเคราะห์คุณภาพชีวิตตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และ

อนาคตใน6ประเด็น2และจัดทำแผนชุมชนด้วยกระบวนการAIC

(Appreciation Influence Control) 3 รวมทั้งมีเรื่องของการทำ

โครงการต้นกล้าอาชีพด้วย

1 เทคนิคบันไดปล้องไผ่ (The Bamboo Ladder Technique) เป็นวิธีการ

ประเมินสภาวการณ์ต่างๆตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตของกลุ่มเป้าหมายที่

ต้องการศึกษา ในกรณีที่ไม่สามารถทําการสํารวจทางสถิติได้ โดยให้กลุ่ม

เป้าหมายประเมินสภาวการณ์ต่างๆ ออกมาเป็นตัวเลขด้วยการเปรียบเทียบกับ

ระดับของขั้นบันไดโดยกําหนดให้บันไดขั้นต่ำสุดคือขั้นที่1และสูงสุดคือขั้นที่

10 เป็นการแทนค่าข้อมูลเชิงคุณภาพมาเป็นคะแนน (การมีส่วนร่วมของชุมชน

โดยใช้ตัวแบบบันไดไม้ไผ่โดยกมลทิพย์อาร์ธอส,25ก.พ.2554)
2  ตัวชี้วัดบันไดคุณภาพชีวิตของชุมชน 6 ด้าน (ของ กทม.) ประกอบด้วย

1)การเข้าถึงการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน2)การพัฒนาศักยภาพของชุมชน

3)การแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน4)การปฏิบัติ

ที่ไม่เป็นธรรมโดยอำนาจรัฐ 5) การเข้าถึงทรัพยากรของรัฐ และ 6) การมีส่วน

ร่วมในการแสดงความคิดเห็น(อ้างแล้ว)
3 กระบวนการ AIC (Appreciation Influence Control)  หรือเทคนิค

กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย A-Appreciation คือการ

ยอมรับชื่นชมความคิดเห็น ความรู้สึกของสมาชิกในกลุ่ม I-Influence คือการใช้

ประสบการณ์/ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของแต่ละคนที่มีอยู่ มาช่วยกันกำหนด

ยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์/อุดมการณ์ร่วมกัน และ C-Control คือ

การนำยุทธศาสตร์/วิธีสำคัญ มากำหนดแผนปฏิบัติการโดยละเอียด (http://

advisor.anamai.moph.go.th/tamra/AIC/aic02.html)
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 เราไปทำงานใน 4 ชุมชนคือ ชุนชนใต้สะพาน โซน 1  

ชุมชนหมู่ 3 บางมด ชุมชนข้างสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา และชุมชน

สถาพร ซึ่งรูปแบบชุมชนในกรุงเทพฯ ก็ไม่เหมือนที่อื่น มีทั้งชุมชน

สลัมชุมชนแออัดชุมชนชานเมืองชุมชนการเกษตรหลากหลายมาก

ชุนชนใต้สะพานโซน1เป็นหนึ่งในชุมชนที่น่าสนใจถามว่าทำไมถึง

ใช้ชื่อนี้เขาบอกว่าเป็นชุมชนที่รวมคนซึ่งเคยอยู่ใต้สะพานมาก่อนมา

อยู่ด้วยกัน หรือบางชุมชนที่ไปทำการศึกษา ก็อยู่รอบๆ วิทยาเขต

ของเรา แต่พอไปคุยกับเขา เขาก็ยังไม่รู้จักเราเลย ไม่เคยมีคนของ

มหาวิทยาลัยเข้าไปทำอะไรในชุมชน และคนในชุมชนเองก็ไม่เคยเข้า

มาในมหาวิทยาลัยเป็นแค่ทางผ่านเราไม่เคยมองเห็นเขา

 ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของชุมชนโดยใช้

เทคนิคบันไดปล้องไผ่ พบว่า เขามองอนาคตได้ดีขึ้นในทุกๆ เรื่อง

ทั้งด้านกายภาพ การเข้าถึงระบบการศึกษา ความยากจน การสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมของรัฐ การเข้าถึง

ทรัพยากร และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ที่น่าสนใจคือ

เขาคิดว่า เรื่องความยากจนและความเข้มแข็งจะดีขึ้นอย่างค่อนข้างดี

เขามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นค่อนข้างดีขึ้น การเข้าถึง

ทรัพยากรรัฐ โดยเฉพาะเรื่องระบบสาธารณสุข เขาค่อนข้างพอใจ

ชุมชนได้รับประโยชน์มาก อีกอันคือ เรื่องการศึกษา เราพบว่า แม้ว่า

คนสูงอายุในชุมชนจะกังวลเรื่องเศรษฐกิจแต่คนรุ่นใหม่จะกังวลมาก

ในเรื่องการศึกษา การเรียนฟรี แม้จะเรียนฟรีจริง แต่เขาก็ยังต้องใช้

ทรัพยากรของเขา ทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่นๆ ฉะนั้นโอกาส

ทางการศึกษา เขามองว่าจะช่วยในการพัฒนาตัวเขาได้ดี อันนี้เป็น

โครงการที่เราพยายามสรุป และมหาวิทยาลัยมีความตั้งใจกับงานนี้

มากแม้กทม.จะเลิกไปเราก็จะยังทำงานกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

 อีกพื้นที่หนึ่งที่เราทำงานในกลุ่มนี้คือวิทยาเขตราชบุรี ซึ่งตั้ง

อยู่ที่ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง เป็นเส้นทางผ่านเวลาเดินทางไป

สวนผึ้ง ห่างจากด่านตะโกปิดทองบริเวณชายแดนพม่าแค่ 60

กิโลเมตร อีกหน่อยก็จะมีด่านที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งห่างจากตรงนี้

100กม. ไม่แน่ใจว่า ในอนาคตสังคมบริเวณนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง

ไปอย่างไรถ้ามีการเปิดด่านบริเวณชายแดน

 เรามีคีย์เวิร์ด (Keyword) ของวิทยาเขตราชบุรีคือ เรื่องของ

Science + Engineering + Art รวมทั้งมีการใช้เรื่องWIL (Work 

Integrated Learning) ทั้งบริบทของชุมชน สังคม และภาคธุรกิจ

นอกจากนี้ยังมีการวางโอกาสเชิงตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ในโครงการ

ทวาย4ของประเทศ

4การท่าเรือแห่งประเทศพม่า(MyanmarPortAuthority:MPA)ได้ลงนามใน

FrameworkAgreementกับบมจ.อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์(ItalianThai

Development PCL.: ITD) ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของไทย

เพื่อก่อสร้างและพัฒนาโครงการทวาย ซึ่งเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ด้วย

มูลค่าเงินลงทุนสูงถึง 58,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยการก่อสร้าง

ท่าเรือนํ้าลึกทวาย ซึ่งมีศักยภาพในการรองรับสินค้าได้ถึง 200 ล้านตันต่อปี

การก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างเมืองทวายของพม่ากับบ้านพุน้ำร้อนจ.กาญจนบุรี

ระยะทาง 160กิโลเมตร และการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทวายบนพื้นที่ 250

ตารางกิโลเมตร(ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย,เม.ย.54)
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 ที่สำคัญ เราไปตั้งอยู่กลางชุมชน จึงบอกชัดเจนว่า เป็น

มหาวิทยาลัยของชุมชน เป็นโอกาสให้กับชุมชน เราจะไม่มีรั้ว ไม่มี

การแลกบัตรเข้า เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง ที่นั่นเรามี

เครือข่ายพันธมิตรในมิติต่างๆค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเครือ

ข่ายมหาวิทยาลัยกับชุมชนเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดราชบุรี

เครือข่ายวิจัยภาคตะวันตก เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

เครอืขา่ยมหาวทิยาลยักบัโรงเรยีนเหลา่นีเ้ปน็ตน้รวมทัง้มคีวามพยายาม

ผลักดันเรื่อง1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด ซึ่งเราทำอยู่ในส่วนของเรา

แต่ส่วนที่จะไปเกาะเกี่ยวกับกลไกภาครัฐโดยเฉพาะจังหวัดก็ยังไม่ไป

ไหนไกลสักเท่าใด

 แนวทางการทำงาน เราทำงานกับระดับพื้นที่เยอะ โดยเน้น

การทำงานกับอบต.และชุมชนค่อนข้างมากยกตัวอย่างเช่น

 เราคุยกันว่า แผนของ อบต.รางบัว กับแผนของวิทยาเขต

ราชบุรีจะต้องเป็นแผนเดียวกัน โดยเฉพาะปัญหาเรื่องน้ำ (เหตุผลที่

เราได้พื้นที่ตรงนั้นเยอะ ประมาณพันกว่าไร่ เพราะมันไม่มีน้ำ ถ้ามี

ระบบน้ำดี เขาคงไม่ให้มหาวิทยาลัย) เราจึงร่วมกันจัดทำแผนการ

พัฒนาแหล่งน้ำ น้ำดิบ และน้ำประปา ในพื้นที่ตำบลและพื้นที่ที่

เกีย่วขอ้ง ศึกษาพื้นที่รองรับน้ำ คลองส่งน้ำ ร่วมกันผลักดันแผนงาน

ทำงานร่วมกัน รวมทั้งเราไปทำโครงการเด็กดีมีที่เรียน เพื่อให้โอกาส

เด็กในพื้นที่ในการศึกษาต่อ และให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่มาใช้

ทรพัยากรของมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งเตม็ที่ โดยรว่มกบัหนว่ยงานในพืน้ที่

ในการใช้ประโยชน์จากมหาวิทยาลัยนอกจากอบต.ที่เราทำงานอยู่ก็

ยังมี อบต.รอบๆ คือ อบต.จอมบึงและอบต.สวนผึ้ง ร่วมพูดคุยกัน

อย่างสม่ำเสมอ

 เรายังมีนักวิจัยที่ไปทำศูนย์วิจัยผึ้งอยู่ที่วิทยาเขตราชบุรี ซึ่ง

เชื่อมโยงงานกับทางสวนผึ้ง เวลาคนไปสวนผึ้งส่วนใหญ่ไปดูแกะเรา

จึงพยายามที่จะให้ความรู้เรื่องผึ้งด้วย เพื่อให้เป็นประโยชน์กับคนใน

พื้นที่ โดยเอาเรื่องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผึ้งเข้าไป

นอกจากนั้นก็จะเป็นการดูแลเรื่องทรัพยากรเช่นต้นผึ้ง (เหตุผลที่ชื่อ

ต้นผึ้งเพราะมีผึ้งไปทำรังเยอะ)

 ความจริง ชื่อของสวนผึ้งนั้นมีประวัติศาสตร์ แต่ก่อนพื้นที่

บริเวณนี้เป็นป่าตะนาวศรี มีต้นผึ้งขึ้นอยู่เยอะ ในอดีตไม่ว่าจะเป็น

พม่าหรืออยุธยาจึงเอาไปใช้ในการส่งส่วย เพราะเป็นพื้นที่ตรงกลาง

ใครมีอำนาจก็จะได้ไป แต่เนื่องจากต้นผึ้งมีลำต้นที่สูงมากจนบดบัง

ทัศนียภาพ เวลาคนจะหักร้างถางป่าก็ต้องฟันต้นผึ้งทิ้งก่อน โอกาสที่

จะสูญพันธุ์จึงมีสูงมาก เราจึงเอาความรู้พวกนี้ไปคุยกับชาวบ้าน โดย

รว่มกนัทำงานกบักลุม่อนรุกัษต์น้ผึง้ หมูบ่า้นหนองขาม ตำบลปา่หวาย 

อำเภอสวนผึ้ง ซึ่งตอนนี้เรามีการวิจัยหาเทคนิคการเพาะขยายพันธุ์

และส่งเสริมการอนุรักษ์ต้นผึ้ง จนปัจจุบัน สามารถเพาะเมล็ด

ประสบความสำเร็จแต่ยังดำเนินงานวิจัยต่อเนื่องในด้านปัจจัยการอยู่

รอดของต้นผึ้ง นี่เป็นสิ่งที่เราพยายามเชื่อมโยง นอกจากเรื่องอาชีพ

และสิ่งแวดล้อม

 และเมื่อมีความรู้ระดับหนึ่ง เราก็เปิดเป็นพื้นที่เรียนรู้ชื่อว่า 

Bee Park ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่า ปีใหม่นี้หากไม่รู้จะไปเที่ยว
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ไหนก็เชิญชวนให้มาที่นี่ เราเปิดเป็นนิทรรศการเรื่องผึ้ง และมีตลาด

นัดชุมชนมาขายของเพราะเราอยากจะเอาความรู้ที่มีเผยแพร่ออกไป

 นอกจากนี้ในส่วนของการขับเคลื่อนงานด้านนักศึกษาที่

เกี่ยวข้องกับชุมชน ทางวิทยาเขตราชบุรีมีแนวคิดที่จะทำเรื่อง Co-

Curriculum หรือการสร้างหลักสูตรที่ขนานกันไปกับหลักสูตรวิชาการ

ในการทีจ่ะเรยีนรูก้บัชมุชนสงัคมรวมทัง้เราอยากจะเปน็ Residential 

University คือเอานักศึกษามาอยู่หอพัก เพื่อให้เขาได้ออกไปทำงาน

อยู่กับชุมชนได้มากขึ้น

 กลุ่มกิจกรรมที่ 3 งานโครงการหลวงและโครงการตาม  

พระราชดำริ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

(มทร.ล้านนา)มูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ

 มหาวิทยาลัยได้เข้าไปทำงานตั้งแต่ปี 2520 เพื่อสนับสนุน

บุคลากรและวิชาการด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการแปรรูปอาหาร

ในการบริหารโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป โดยมีเทคโนโลยีของ

โครงการหลวงเขา้ไปตัง้ตามสถานตีา่งๆ เพือ่มุง่เนน้การลดการปลกูฝิน่

ทำไร่เลื่อนลอยในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย

 โรงงานหลวงฯ ของทางเชียงใหม่ภายใต้โครงการหลวงมี 2

แห่ง คือ อำเภอฝาง และอำเภอแม่จัน ส่วนทางภาคตะวันออกเฉียง

เหนือเป็นโครงการตามพระราชดำริซึ่งเป็นโรงงานหลวงฯแห่งที่3ที่

เกิดจากการต่อสู้ในเรื่องคอมมิวนิสต์ อยู่ที่อำเภอเต่างอย จังหวัด

สกลนคร ส่วนโรงงานหลวงฯ แห่งที่ 4 อยู่ที่อำเภอละหานทราย

จังหวัดบุรีรัมย์

 มหาวิทยาลัยได้เข้าไปทำงานในโรงงานหลวงฯ ทั้ง 4 แห่ง

แม้ว่าตอนนี้จะแปลงสภาพองค์กรเป็นบริษัท ดอยคำ ผลิตภัณฑ์

อาหาร จำกัด ภายใต้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แต่ว่า

ทางมหาวิทยาลัยก็ยังคงช่วยงานอยู่

 เรือ่งใหญท่ีเ่ขา้ไปทำในตอนนัน้คอืเรือ่งอาชพีวา่จะทำอยา่งไร

ให้เกษตรกรรายย่อยมีรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีทั้ง

เรื่องเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) และระบบเกษตรล่วง

หน้าเพื่อจะสร้างวินัยและความสามารถให้เกษตรกรในเชิงระบบ

 รวมทัง้เรายงัไดเ้ขา้ไปชว่ยงานของมลูนธิโิครงการหลวงซึง่ตอนนี้

มีสถานีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอยู่ถึง38แห่งโดยใช้แนวคิดเรื่อง

ของ 3E for AคือEnvironment,EnergyและEngineeringเพื่อ

การพัฒนาเรื่องการเกษตร (Agriculture) โดยเฉพาะการเกษตรที่สูง

หรือการเกษตรแบบประณีตมีโปรแกรมต่างๆอยู่ภายใต้แนวคิดนี้เป็น

จำนวนมากเพื่อที่จะยกระดับและพัฒนาเรื่องการเกษตร

 สิ่งที่ไปทำในมูลนิธิโครงการหลวงโดยใช้หลัก 3E for A คือ

กจิกรรมการสรา้งผูน้ำการเปลีย่นแปลง (Change Agent) ของชมุชน

ในมิติต่างๆ 

 ทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิค วางระบบบำรุงรักษา

เครือ่งจกัรการมคีา่ยทกัษะทางดา้นวศิวกรรมศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์

ให้นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน โดยการลงไปทำงานในพื้นที่จริง ผ่าน

การบูรณาการการเรียนการสอนแบบProjectbasedLearningขณะ

เดียวกันทางมูลนิธิฯ ก็สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

ปรบัปรงุงานของมลูนธิฯิจะเหน็ไดว้า่WIL(WorkIntegratedLearning)
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ของเราไม่จำกัดเฉพาะอยู่แต่ในโรงงานแต่ยังมีงานในชุมชนชนบทด้วย

ตลอดจนมีการบูรณาการการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยการส่ง

นกัศกึษาระดบัปรญิญาโทเขา้ไปทำงานกบัชมุชน โดยมหีลกัสตูรทีเ่รยีกวา่

หลักสูตรมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรชีวภาพ สาขาทักษะการ

จัดการทรัพยากรฐานชุมชน เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นโจทย์

ของชุมชนเป็นหลัก

 อีกพื้นที่หนึ่งที่ มจธ.ลงไปทำงานคือ พื้นที่จังหวัดน่าน จุด-

ประสงค์หลักเพื่อเป็นการสนับสนุนงานของศูนย์ภูฟ้าพัฒนาใน

พระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ

 เรื่องที่เป็นโจทย์ใหญ่ตอนที่เราเข้าไปทำเป็นเรื่องการจัดการ

ข้าว โจทย์ก็คือ ข้าวไม่พอกิน เพราะส่วนใหญ่ชาวบ้านปลูกข้าวไร่ซึ่ง

มีผลผลิตต่ำ เดิมใช้การปลูกแบบไร่หมุนเวียน 7-9 รอบ แต่พอพื้นที่

ลดน้อยลง เพราะมีปัญหากับภาครัฐในเรื่องพื้นที่ป่า รอบการหมุนก็

ลดลงเหลือแค่2-3รอบขณะที่ขนาดของครอบครัวใหญ่ขึ้นเรื่องของ

ข้าวไม่พอกินจึงเป็นปัญหามาก

 ชาวบ้านปลูกข้าวได้แค่120กิโลกรัมต่อไร่ทำอย่างไรจะยก

ระดับให้ข้าวพอกิน จึงตั้งเป้าหมายกันว่า ต้องให้ขึ้นมาอยู่ที่ 200

กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งมีเรื่องของความรู้ที่ต้องนำไปใช้เยอะมาก ทั้งเรื่อง

เมลด็พนัธุ ์ เพราะเมลด็พนัธุข์า้วมเีปน็รอ้ยสายพนัธุ์ ชาวบา้นปลกูทลีะ

เป็นสิบสายพันธุ์แน่นอนว่าเป็นการลดความเสี่ยงและทำให้เกิดความ

หลากหลายทางชีวภาพ แต่ผลผลิตที่ได้ก็ต่ำมาก เพราะความหลาก

หลายขา้วแกไ่มพ่รอ้มกนัและเปน็โรคตา่งๆเราจงึสรา้งความสามารถ

ให้ชาวบ้านผลิตเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง และสร้าง

สมดุลเรื่องเทคโนโลยีการจัดการในเขตเกษตรกรรม รวมทั้งเรื่องการ

จัดการศัตรูพืช ทั้งหนูนกและโรคข้าว

 การที่ข้าวไม่พอกิน ไม่ใช่แค่เรื่องฝนอย่างเดียว แต่ปีไหนที่

ดอกไผ่บานหนูจะเยอะและพากันลงมากินข้าวของชาวบ้านข้าวก็ไม่

พอกนิ จงึตอ้งมวีธิกีารจดัการหลายอยา่ง ดา้นหนึง่เรากเ็อานกทีก่นิหนู

เข้าไป ซึ่งเป็นความพยายามในเชิงการจัดการและวิชาการ อีกด้านก็

เข้าไปสร้างการเรียนรู้ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ 

ตั้งแต่การเตรียมแปลงและการใช้พันธุ์ข้าวต่างๆ

 นอกจากโจทย์ข้าวไม่พอกิน ก็ยังมีโจทย์ที่ว่า ทำไมชาวบ้าน

ถึงทำไร่เลื่อนลอย ทำไมปลูกข้าวโพด เขาบอกว่า ไม่รู้จะทำอะไร

เมื่อมีระบบส่งเสริมที่เข้มแข็งและเข้าไปถึงได้เร็วกว่าเขาก็ทำ เราจึงมี

โจทยเ์พิม่ขึน้มาวา่1)ทำอยา่งไรใหข้า้วพอกนิและ2)ใชพ้ืน้ทีน่อ้ยลง

ก็ต้องหันไปหาเรื่องของเกษตรประณีตบนที่สูง ซึ่งเป็นที่ใช้พื้นที่น้อย

สอนชาวบ้านในเรื่องการปลูกผัก ปลูกสตรอเบอร์รี พอถึงหน้าแล้ง ก็

สรา้งอาชพีหลงันา เสรมิดว้ยการทอ่งเทีย่ว โดยตอ้งใหค้นในพืน้ทีไ่ดร้บั

ประโยชน์มากที่สุด

 การสอนชาวบา้นนัน้ไมง่า่ย เพราะชาวบา้นทีน่ัน่สว่นใหญเ่ปน็

ลวัะ (กลุม่ชาตพินัธุห์นึง่ทีอ่าศยัอยูต่ามเชงิเขาบนพืน้ทีส่งู) จงึตอ้งสรา้ง

รูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ที่เน้นการปฏิบัติจริง ไปสู่การสร้างรายได้

และอาชีพจริงๆ เนื่องจากพื้นที่บริเวณนั้นมีลัวะอาศัยอยู่อย่างกระจัด-

กระจายเราต้องพยายามให้เขาอยู่ได้กับป่าและรักษาป่าให้กับเรา

 อีกโจทย์หนึ่งที่เข้าไปทำงานในพื้นที่คือ การศึกษาความเป็น

ไปได้ของการเพาะเลี้ยงปลาพลวงเชิงธุรกิจบนพื้นที่สูงเพื่อลดปริมาณ
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การจับลูกปลาจากธรรมชาติ ที่อำเภอบ่อเกลือ เพราะพักหลังมานี้มี

ปัญหาคนจับเยอะ ทั้งเอาไปเพาะเพื่อความสวยงามและเอาไป

รับประทานทำอย่างไรจะรักษาปลาพวกนี้ไว้ถ้าจับอย่างเดียวคงหมด

แน่เรามีพันธมิตรคือมทร.ล้านนาซึ่งมีวิทยาเขตอยู่ที่น่านช่วยกันทำ

องคค์วามรูเ้รือ่งการผสมเทยีม และการสรา้งกลไกพฒันาการเลีย้งปลา

นำไปสู่การเพาะเลี้ยงเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพให้ได้



การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และปัจจัยความสำเร็จ 
 ด้านการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้านความคิดและคุณภาพ

ชีวิตกับกิจกรรมของ มจธ. เราไปทำเรื่องการเพิ่มผลผลิต 

(Productivity) และความเข้มแข็งเชิงความสามารถ (Competency) 

ไม่ว่าจะเป็น ความสามารถเชิงวิศวกรรมศาสตร์ การใช้พื้นที่ การ

จัดการน้ำการจัดการทุนทรัพยากรของชุมชนการจัดการความรู้ของ

ชุมชน ให้เขาเกิดความสามารถในการเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองด้าน

อาหารและพลังงานได้

 อย่างไรก็ตาม เราพบว่า ความเข้มแข็งเชิงจัดการและการ

เรยีนรูข้องชมุชนยงัไปไดช้า้ ตอ้งการการกระตุน้และทำงานอยา่งตอ่เนือ่ง

รวมทั้งเรายังทำเรื่องการสร้างคนเพื่อเป็นกำลัง เป็นผู้นำการเปลี่ยน

แปลงของชุมชนและองค์กรในระยะยาว ผ่านกลไกการเกื้อหนุนคนที่มี

ศักยภาพเพราะไม่ใช่ทุกคนในชุมชนที่จะพัฒนาได้

 อีกอันหนึ่ง ที่เราทำแล้วค่อนข้างจะได้ประโยชน์คือ การ

ทำให้ชาวบ้าน นักเรียนที่อยู่ห่างไกลได้เข้าถึงสื่อ เข้าถึงความรู้

โดยตรง ด้วยการจัดการพลังงานเรื่องไฟฟ้า  

 ตลอดจนการพยายามสร้างรูปแบบการทำงานร่วมกันกับ

หน่วยงานต่างๆ โดยมุ่งเอาประโยชน์ของชุมชนเป็นตัวตั้ง แต่ว่าการ

ขยายผลยังไม่มีกลไกขึ้นอยู่กับบุคคลเป็นหลัก

 ปัจจัยความสำเร็จของ มจธ. มีดังนี้ 1) การทำงานอย่างต่อ

เนื่องในพื้นที่ ใช้เวลากับการพัฒนาเชิงความคิดและเชิงกิจกรรมร่วม

กัน ระหว่างคณะทำงานและชุมชนโดยมุ่งให้เกิดผลลัพธ์เป็นสำคัญ

2) การมีพันธมิตรและเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง ไม่ได้

ทำงานคนเดียว 3) การเดินเข้าสู่ชุมชนด้วยความนอบน้อมและเคารพ

ต่อศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์เคารพต่อธรรมชาติที่แตกต่าง

 เหล่านี้คือ ภาพรวมทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยลงไปทำงานใน

พื้นที่ต่างๆ



วิกฤติอุทกภัยกับการสร้าง KMUTT Visibility 
 มาถึงช่วงนี้ถ้าไม่พูดเรื่องน้ำท่วมก็ดูจะไม่อินเทรนด์ อยากจะ

เล่าให้ฟังถึงการไปทำงานในอุทกภัยครั้งนี้ของ มจธ. ซึ่งเป็นเรื่องการ

ทำงานกับสังคมและชุมชนเพื่อ “พลิกวิกฤติอุทกภัยให้เป็นโอกาสใน

การพัฒนา มจธ.”  

 เราพยายามขับเคลื่อนนวัตกรรมและจิตอาสา โดยแบ่งเวลา

เป็น 4 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 สำรวจ ติดตาม วิเคราะห์ ป้องกัน (ก่อน

น้ำท่วม) เตรียมความพร้อมและแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน

เขตทุ่งครุโชคดีที่น้ำไม่ท่วม แต่เนื่องจากเราอยู่พื้นที่ปลายน้ำก็ลุ้นกัน

ตลอดชว่งที ่2 การบรรเทาภยั ภายใตจ้ติอาสา(ชว่งนำ้ทว่ม) ชว่งที ่3 

การฟื้นฟูและบูรณาการการเรียนรู้ (ช่วงน้ำลด) อันนี้เป็นนวัตกรรม
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ใหม่ ไม่รู้ว่าสถานศึกษาที่อื่นมีหรือเปล่า แต่เรามีการเปลี่ยนแปลง

ตารางการเรียนการสอนของเราใหม่หมด เป็นนโยบายของท่าน

อธิการบดี ที่ต้องการให้นักศึกษาออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนให้มาก

ที่สุด ผ่านกิจกรรมการฟื้นฟูต่างๆ โดยเฉพาะในวิชาศึกษาทั่วไป

(General Education) มีการส่งนักศึกษาออกไปลงพื้นที่หลายพันคน

รวมไปถงึวชิาเฉพาะทาง กม็กีารสง่นกัศกึษาเขา้ชว่ยไปในโรงงานตา่งๆ

ที่ประสบอุทกภัยและช่วงที่ 4คือช่วงเวลานี้ที่กำลังจะถอดบทเรียน 

กำหนดโจทย์วิจัย และเตรียมสร้างองค์ความรู้ใหมใ่ห้กับสังคม

 ซึ่งมีคนเสนอแนวความคิดไว้เยอะมาก ไม่ว่าจะเป็น Ideas

f low, KMUTT culture pops, Opportunit ies arise, WIL

Humanization, Lots of discussions, Bottom up activities,

Implementinggoodideasฯลฯ

 น้ำท่วมครั้งนี้เรามีนวัตกรรมที่ทำขึ้นมาหลากหลายอย่าง เช่น

ราอะเวย์น้ำยาทำความสะอาดกำจัดเชื้อโรคและราน้ำใจดื่มได้มจธ.

(น้ำ RO) สุขาเคลื่อนที่ ไม้ตรวจกระแสไฟรั่ว ความจริง เราเป็น

นักวิชาการอาจจะดูเหมือนเป็นของง่ายๆ แต่พอมีน้ำท่วมเกิดขึ้น ของ

ง่ายๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับสังคมมาก

 เรามอีงคป์ระกอบหลายอยา่งในการทำงานกบัเรือ่งนำ้ทว่ม ทัง้

เรื่องจิตอาสา (Volunteers) ของนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย

และคนขา้งนอกทีเ่ขา้มาทำงานกบัเราเรือ่งผูน้ำทมีตา่งๆ ในการไปชว่ย

ผู้ประสบภัย (Rescue Team) และเนื่องจากเรามีนักศึกษาทางด้าน

ช่างเยอะ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็จะมองไปที่เรื่องของ SMEs

และการเข้าไปฟื้นฟูโรงงานเป็นหลัก ซึ่งพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่อง

ระบบฐานข้อมูล (Information System) การจัดการข้อมูล ที่จะ

เชื่อมโยงกันในระยะเวลาอันเร่งด่วน

 บทสรุปของการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสคือ การสร้างความ

รู้จักและเป็นที่ยอมรับของ มจธ. (KMUTT Visibility) ซึ่งสิ่งสำคัญที่

เราได้มากจากการทำงานในครั้งนี้เป็นเรื่องของพันธมิตรที่มาร่วมกัน

ทำงาน โดยเฉพาะภาคเอกชน ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่ความร่วมมือ

ด้านต่างๆได้อีกมาก

 คิดว่า ณ วันนี้ เราได้ทำงานตอบค่านิยมองค์กร (KMUTT 

Core Values) ในเรื่องความเป็นมืออาชีพ และการมีคุณธรรม

จริยธรรม (Professionalism and Integrity)  

 อย่างไรก็ตาม ในส่วนกลไกการทำงานของ มจธ. เรื่องคน

ของมหาวิทยาลัยที่ลงไปทำงานกับชุมชน อาจจะไม่ชัดเหมือนกับ

ราชภัฏอุตรดิตถ์ เนื่องจากเราพยายามทำในภาพรวมโดยมีระบบการ

ประเมิน ทั้งงานด้านการเรียนการสอน งานวิชาการ และงานที่ลงไป

ทำงานกับสังคมในรูปแบบต่างๆ นี่เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้คนของ

มหาวทิยาลยัไดท้ำงานทีน่อกเหนอืจากงานหลกัของตวัเอง นอกจากนี้

ก็มีโครงการของมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม โดยมหาวิทยาลัยจะ

ใหเ้งนิสำหรบัการบรหิารจดัการเบือ้งตน้ เพือ่ชวนคนลงไปสรา้งผลงาน

ให้กับชุมชน เหล่านี้คือ กลไกในระดับของมหาวิทยาลัย ส่วนระดับ

ย่อยคณะและหลักสูตรต่างๆก็จะเป็นฝ่ายขับเคลื่อนดำเนินการ
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ผศ.ดร.เกศินี จุฑาวิจิตร  
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

 ในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะประกอบด้วยคนอยู่ 3 กลุ่มคือ

กลุ่มที่ 1 คนที่ชอบสอนอย่างเดียวและสอนเยอะมาก ซึ่งคนเหล่านี้

จะเก่งเรื่องการสอนและเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาได้ดี กลุ่มที่ 2 

คนทีช่อบทำงานวจิยั เกง่เรือ่งการวจิยัและการหาทนุวจิยัจากภายนอก

รวมทั้งเก่งเรื่องการตีพิมพ์ อาจารย์บางท่านมีผลงานตีพิมพ์ 100-

200ชิ้นภายในระยะเวลาแค่1-2ปีและกลุ่มที่ 3 คนที่ชอบทำงาน

บริการวิชาการ ซึ่งแบ่งแยกย่อยเป็น 2 กลุ่มคือคนที่ทำงานแบบจัด

เป็นอีเวนท์ (Event) เสร็จกิจกรรมแล้วจบ และอีกกลุ่มคือ คนที่

ทำงานแบบซึมลึก 

 เมือ่ทางราชภฏันครปฐมจะเริม่ขบัเคลือ่นงานชมุชนอยา่งจรงิจงั

แบบราชภฏัอตุรดติถ์จงึเกดิปญัหาวา่จะประสานหรอืบรูณาการคนกลุม่

ตา่งๆ เหลา่นีอ้ยา่งไรใหเ้ขา้ไปทำงานใน 20 ตำบลทีเ่ราดแูลรบัผดิชอบ

อยู่

 ตวัอยา่งทีเ่ราไดด้ำเนนิการเชน่งานวจิยัเรือ่งอญัมณเีทยีมของ

ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว หัวหน้าหน่วยวิจัยแก้วและวัสดุศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจังหวัดนครปฐมถือว่า เป็นอันดับ

หนึ่งเรื่องอัญมณีเทียมของประเทศ ณ ขณะนี้ เขามองเห็นว่า งาน

อญัมณนีอกจากจะเชือ่มกบัภาคธรุกจิ ยงัชว่ยตอบโจทยช์มุชน เพราะ

ฟางข้าวหรือแกลบที่เป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สามารถนำมาทำ

เป็นอัญมณีแทนทรายได้

 โจทย์ที่เห็นชัดอีกอันหนึ่งคือ จังหวัดนครปฐมเป็นเมือง

เกษตรและเป็นเมืองความมั่นคงทางอาหาร แต่มีปัญหาเรื่องของการ

ทำพรกิ ซึง่สไีมค่งที ่ ไมส่มำ่เสมอกนั เนือ่งจากตากดว้ยแดดธรรมชาติ

เมื่อนำไปทำน้ำพริกแล้วทำให้สีไม่สวย ชาวบ้านอยากจะได้พริกที่มี

สีสวย คนที่ทำงานชุมชนจึงนำเรื่องนี้มาปรึกษากับอาจารย์ทางด้าน

วิศวะ จากนั้นจึงไปขอทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

(วช.) มาทำวิจัยเครื่องอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ได้สีพริกที่

สวย นี่เป็นกระบวนการที่ต้องสร้างเครื่องมือและนำเครื่องมือนั้นไปใช้

จริงในชุมชน

 อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เจอก็คือ อาจารย์ของเราไม่ค่อยรู้จัก

ชุมชนเขายังมองภาพไม่ออก บางคนเป็นนักเคมีลงไปดูเรื่องการทำ

ขนมจีนที่ตำบลโพรงมะเดื่อเขาถามชาวบ้านว่าใช้น้ำที่ไหนชาวบ้าน

แลกเปลี่ยนเติมเต็ม ในมหาวิทยาลัยประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คนที่ชอบสอนอย่างเดียว 
ชอบทำงานวิจัย และชอบทำงานบริการวิชาการ 

เมื่อจะขับเคลื่อนงานชุมชน จะบูรณาการคนกลุ่มเหล่านี้อย่างไร 
ให้เข้าไปทำงานใน 20 ตำบลที่เรารับผิดชอบ 

- ผศ.ดร.เกศินี จุฑาวิจิตร - 
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ตอบว่า ก็ใช้น้ำจากคลอง แล้วเสร็จแล้วไปไหน ก็ลงคลองอีกเหมือน

กัน นักเคมีขึ้นมาบอกว่า ต่อไปนี้ไม่กล้ากินขนมจีนอีกแล้ว มันเป็น

เรื่องที่เขารู้สึกตกใจทั้งที่สำหรับชาวบ้านถือเป็นเรื่องธรรมดา

 การที่เราทำงานตรงนี้ทำให้เห็นว่านักวิชาการต้องลงไปรับรู้

ปัญหาชาวบ้าน แล้วไปช่วยให้ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้แบบที่เรารู้ 

เพราะชาวบ้านเขาไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องเสียหาย เขาก็ใช้กันมาอย่างนี้

ทั้งปีทั้งชาติ

 เรื่องน้ำท่วมเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของจังหวัดนครปฐมที่

ถือว่าประสบความสำเร็จ หลายคนบอกว่านครปฐมเป็นศูนย์พักพิง

ที่เป็นตัวอย่างได้อย่างดี ตรงนี้เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือของ

คนหลายภาคส่วนในจังหวัดนครปฐม

 มีคำกล่าวว่า นครปฐมเป็นสลัมของอุดมศึกษา คือมีสถาบัน

อุดมศึกษาเยอะมาก แต่ตรงนี้กลับกลายเป็นจุดแข็ง เพราะทำให้เกิด

การประสานการทำงานร่วมกันของแต่ละมหาวิทยาลัย รวมทั้งเรามี

ภาคประชาชนที่เข้มแข็ง จากการที่ทำเรื่องลุ่มแม่น้ำท่าจีนมาเป็นเวลา

10ปีทำให้เกิดความร่วมมือเกิดเครือข่ายที่จะดึงทรัพยากรเข้ามาใช้

 สิ่งที่เรากำลังทำต่อเนื่องคือเรื่องการฟื้นฟู 

 เราพานกัศกึษาลงไปคยุกบัชาวบา้นทีต่ำบลบางเตย-ทรงคะนอง

ซึ่งสวนส้มโอได้รับความเสียหายว่าเขาอยากทำอะไรเขาบอกว่าเรื่อง

การทำความสะอาดนั้นไม่ต้องทำหรอก แต่เขากำลังเกิดปัญหาว่า จะ

พลิกฟื้นหน้าดินได้อย่างไร และอยากรู้ว่า มันจะท่วมอีกจริงไหม

เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นจริง หากมีการวิเคราะห์ที่ชัดเจน จะทำให้เขา

ตัดสินใจได้ว่า ควรจะปลูกส้มโอต่อไปหรือเปล่า เพราะส้มโอต้องใช้

ระยะเวลาปลกูประมาณ7ปี จงึจะสามารถเกบ็ผลผลติได้ และตอนที่

โดนน้ำท่วมคราวนี้ก็อยู่ในช่วงใกล้จะเก็บผลผลิตพอดี

 ภาพของส้มโอยืนตายซากสีน้ำตาล แม้จะเศร้า แต่มันก็เป็น

ความสวยงาม เราให้นักศึกษาลงไปถ่ายรูปเก็บไว้ และบอกเขาว่า จะ

ทำอย่างไรให้เด็กในชุมชนได้เรียนรู้กระบวนการตรงนี้ผ่านภาพถ่าย

และงานศิลปะต่างๆ จึงได้มีการนำภาพเหล่านี้มาจัดทำเป็นแกลเลอรี

ชุมชน  

 กิจกรรมหลายอย่างเราช่วยในการคิดต่อยอด แต่หลักต้องมา

จากชุมชน ชาวบ้านบอกว่า ไม่รู้จะทำอะไร ตอนนี้ทั้งกะเพรา ตะไคร้

ในพื้นที่ถูกน้ำท่วม100เปอร์เซ็นต์หาไม่ได้เลยถ้าจะเอาง่ายไปขอ

หยิบยืมทางเกษตรมาก็ได้ แต่เราคิดว่า ทำอย่างไรจะให้เกิด

กระบวนการ หรือใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือ ไม่ใช่แค่อีเวนท์ (Event)

แลกเปลี่ยนเติมเต็ม บางคนเป็นนักเคมีลงไปดูเรื่องการทำขนมจีน 
เขาถามชาวบ้านว่า ใช้น้ำที่ไหน แล้วเสร็จแล้วไปไหน รู้แล้วก็ตกใจ 

ทั้งที่สำหรับชาวบ้านถือเป็นเรื่องธรรมดา 
นักวิชาการต้องลงไปรับรู้ปัญหา ไปช่วยให้ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้ 

- ผศ.ดร.เกศินี จุฑาวิจิตร - 
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จึงไปคุยกับทาง อบต. จนเกิดเป็นโครงการทอดผ้าป่าพันธุ์พืช 

จำพวกผักสวนครัว ซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับโครงการของแม่ฟ้าหลวงด้วย

จากนั้นจึงมาคุยกับทางเกษตรว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยเราจะช่วย

ประสานในภาพกว้าง แต่เจ้าภาพจะต้องเป็นตัวชุมชนเอง  

 เหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่อยากร่วมแลกเปลี่ยนว่า เราก็อยู่

ในช่วงของการขับเคลื่อนทั้งองคาพยพ แต่เป็นช่วงเริ่มต้นที่จะขับ

เคลื่อนคงเหมือนกับอุตรดิตถ์ในช่วง5-6ปีที่ผ่านมา




ขจิต ฝอยทอง 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 ทางด้านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ลงไปช่วยฟื้นฟูน้ำท่วม

ที่ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่

เป็นเอ็นจีโอและตอนนี้เราได้อาสาสมัครชาวญี่ปุ่นมา10คนรวมทั้ง

มีธนาคารไทยพาณิชย์มาช่วยในเรื่องของเงินทุน ตลอดจนมีความร่วม

มือของหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งราชภัฏ ราชมงคล ศิลปากร และ อบต.

สิ่งที่เราทำกันเยอะคือ เรื่องของพันธุ์ผัก ซึ่งความจริงพอลงไปในพื้นที่

เราพบว่า ต้นไม้ที่ตายส่วนใหญ่จะเป็นขนุน ส่วนมะม่วงนี่ไปหมดเลย

แต่จากการสังเกตต้นไม้ที่ไม่ตายจากการโดนน้ำท่วมคือ ต้นไผ่พันธุ์

พื้นเมือง แต่ถ้าเป็นไผ่หวานก็ตายเหมือนกัน ต้นไม้อีกชนิดที่ค่อนข้าง

คงทนคือ มะกอก อย่างไรก็ตาม ต้นไผ่ถือเป็นพืชที่น่าสนใจ ทาง

มหาวิทยาลัยเรามีศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ตอนนี้กำลัง

ทำงานวิจัยเพื่อดูว่าจะช่วยอย่างไรได้บ้าง โดยร่วมมือกับหน่วยงาน

อื่นๆแต่หลักใหญ่คือทุนของสกว.ที่ลงมาในหลายตำบล




ปรีชา สุนทรานันท์  
อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  


 กรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน แตท่ัง้

2หนว่ยงานกม็สีว่นทีท่ำใหก้ารดำเนนิการตา่งๆลงไปถงึชมุชนไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพซึ่งในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นฟังแล้วรู้สึกประทับ

ใจมาก อาจารย์ผลักดันโครงการที่มหาวิทยาลัยได้คิด ลงไปถึงชุมชน

อย่างแท้จริง จนประสานเป็นเนื้อเดียวกัน และมองไปถึงอนาคตใน

แลกเปลี่ยนเติมเต็ม นักศึกษา เขาอยู่กับเราแค่ 4 ปี 
จะทำอย่างไรให้นักศึกษาเข้ามาร่วมคิด 

และลงไปในชุมชนด้วย โดยมีสถาบันเป็นผู้นำ 
เป็นผู้ประคับประคอง และลงไปทำงานร่วมกัน 

- ปรีชา สุนทรานันท์ - 
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การสร้างความร่วมมือรวมถึงการที่ชุมชนได้รับประโยชน์กลับมาและ

ทำให้หน่วยงานต่างๆที่อยู่ตรงนั้นได้เกิดความร่วมมือกัน

 เมื่อมาดูบริบทการขับเคลื่อนของสถาบันวิชาการ ส่วนหนึ่งก็

คอืนกัศกึษาซึง่เปน็ประเดน็ทีส่ำคญัมากมัน่ใจวา่คณาจารย์ผูบ้รหิาร

นั้นลงมาทำงานตรงนี้อย่างเต็มที่ แต่นักศึกษาที่เราจะนำเข้ามาร่วม

งานด้วยเขาอยู่กับเราในช่วงสั้นมากแค่4ปีและตอนที่รับเข้ามาเขา

ก็ค่อนข้างจะมีความคิดของตัวเองมาพอสมควรจึงมีความท้าทายมาก

ประเด็นก็คือ จะทำอย่างไรให้นักศึกษาเข้ามาร่วมคิดกับคณาจารย์ 

กับสถาบัน และลงไปในชุมชนด้วย โดยที่มีสถาบันเป็นผู้นำ เป็น

ผูป้ระคบัประคอง และลงไปทำงานรว่มกนั สว่นศกัยภาพของนกัศึกษา

นัน้ แนวคดิและพลงังานมเียอะมากอยูแ่ลว้ เรือ่งนีค้งไมใ่ชเ่ปน็ขอ้เสนอ

แต่อยากให้มีความร่วมมือกันของนักศึกษา องค์กรต่างๆ กับทาง

สถาบันด้วย





ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สน.3) 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 


 ในตอนแรกที่เราไปทำงานกับทางราชภัฏอุตรดิตถ์ก็ไม่คิดว่า

จะกลายมาเป็น 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด โดยราชภัฏที่เราเลือก

ทำงานด้วยมีที่จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดฉะเชิงเทราและความจริงยังมี

อีกแห่งหนึ่งแต่แห่งนั้นค่อนข้างมีความยากลำบากนิดหน่อย

 เราเริ่มต้นการทำงานจากการให้ราชภัฏอุตรดิตถ์ไปเรียนรู้กับ

พื้นที่ก่อนซึ่งต้องเป็นการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งหมายความว่าเขาจะต้อง

มีอาจารย์ประจำแต่ละตำบลทำงานไปได้8เดือนเราก็ตั้งคำถามกับ

ราชภัฏวา่ ข้อที่ 1 ถ้าราชภัฏไม่ลงไปทำงาน กลไกข้างล่างจะพัฒนา

อย่างยั่งยืนได้อย่างไร และข้อที่ 2 ในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา มีอะไร

เปลี่ยนแปลงในราชภัฏบ้าง 

 เขาตอบคำถามได้แต่เขียนรายงานไม่ได้ก็เลยใช้เวลา1คืน

ให้อาจารย์ไปทบทวนและกลับหัวมันใหม่ และพบว่า ราชภัฏอุตรดิตถ์

ก็มีการปรับกลไกภายในดังที่ได้นำเสนอไป ตั้งแต่วันนั้นเราก็เลยเห็น

โมเดลของ1มหาวิทยาลัย1จังหวัด

แลกเปลี่ยนเติมเต็ม เราจำเป็นต้องไปถึงจุดที่มีการปรับกลไกในคณะ 
ให้คนที่รักการทำงานกับชุมชนท้องถิ่นมีความก้าวหน้า 
ทางวิชาการ (Career Path) ในงานด้านชุมชนให้ได้ 

- ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ -  
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 แต่พอนำไปทำที่ราชภัฏฉะเชิงเทรา ปรากฏว่า แรงเหวี่ยงไม่

มากพอ

 เหตุผลที่เราเลือกทำงานกับราชภัฏ เพราะราชภัฏเป็นมหา-

วิทยาลัยของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีความง่าย แต่ปัญหาข้อหนึ่งเท่าที่

สังเกตดูคือ ถ้ากลไกในสถาบันการศึกษาไม่ปรับ ไม่ว่าทำอย่างไร 

สุดท้ายมันก็จะเข้าอีหรอบเดิม 

 การทำงานขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ต้อง

ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนที่ 1 คือตัวความรู้ที่มหาวิทยาลัยต้องเข้า

มาหนนุเสรมิในพืน้ที่สว่นที่2คอืพลงัประชาชน ซึง่ไมย่ากและสว่นที่

3คือพลังนโยบาย โดยเราใช้นโยบายท้องถิ่นกับนโยบายจังหวัดก็ไม่

ยากอีก เพราะฉะนั้นส่วนตัวคิดว่า ถ้ามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหา

วทิยาลยัใหญ่ๆ  คดิจะปรบักลไกภายในตอ้งใชเ้วลากอ่นจะปรบักลไก 

รวมพลคนรักชุมชนท้องถิ่น ไปทำงานในพื้นที่ประมาณ 6 เดือน 

แล้วสรา้งฉนัทามต ิ (Commitment) รว่มกนั หลงัจากนัน้ 6 เดอืนก็

กลับมาตั้งคำถามว่า จะทำอย่างไรให้อาจารย์ที่รักการทำงานกับ

ชมุชนทอ้งถิน่เตบิโตทางดา้นวชิาการได ้พอตัง้คำถามดงักลา่วอาจารย์

กลุ่มนี้ก็จะคุยกับผู้บริหารได้ว่า เส้นทางการเติบโตของเขาต้องมี

โครงสร้างอะไรมารองรับ

 เราจำเป็นต้องไปถึงจุดที่มีการปรับกลไกในคณะให้คนที่รัก

การทำงานกับชุมชนท้องถิ่นมีความก้าวหน้าทางวิชาการ (Career 

Path) ในงานด้านชุมชนให้ได้ ที่ราชภัฏอุตรดิตถ์ทำแล้ว ที่ราชภัฏ

นครปฐมก็กำลังดำเนินการอีกสักระยะคงจะเห็นผล

 ความจริงเรื่องนี้เคยมีการเคลื่อนไหวมาแล้วระดับหนึ่ง สมัย

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช รับโจทย์ไปจากเวที 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด

แล้วก็มีกรณีศึกษาที่คนทำงานวิจัยกับชุมชนท้องถิ่น สามารถขอ

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ได้ และกำลังจะเป็นศาสตราจารย์อยู่ 2-3

คน แต่ไม่ขอเอ่ยนาม เดี๋ยวจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถทำได้ แต่

ประเด็นก็คือ ต้องรีบมีกลไกมารองรับโดยเร็ว ไม่เช่นนั้นคนที่ทำงาน

ชุมชนจะฝ่อ อยากให้อาจารย์ประเวศมอบทาง สวรส. กับสภาวิจัย

แห่งชาติช่วยกันเพราะสสส.เราไปหนุนให้เกิดการขับเคลื่อนได้แต่ใน

แง่ของวิชาการคงต้องมอบไปทาง2หน่วยงานดำเนินการ

 ย้อนกลับมาเรื่องมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น อย่างที่

อาจารย์ประเวศบอกว่า สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา มุมวิชาการในพื้นที่มี

ความจำเป็นมากเพราะชุมชนจัดการความรู้เก่งนั้นไม่เถียง แต่ชุมชน

ไม่สามารถจัดการความรู้เพื่อการขยายผล นี่คือบทเรียนของเรา

ชุมชนจัดการความรู้เก่งนั้นไม่เถียง 
แต่ชุมชนไม่สามารถจัดการความรู้เพื่อการขยายผล 

นี่คือบทเรียนของเรา ฉะนั้นมหาวิทยาลัยต้องเข้ามาจัดการความรู้ 
จากการปฏิบัติของชุมชนเพื่อนำไปสู่การขยายผล 

ในเชิงพื้นที่และเชิงนโยบายให้ได้ 
- ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ -  
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ฉะนัน้มหาวทิยาลยัตอ้งเขา้มาจดัการความรูจ้ากการปฏบิตัขิองชมุชน

เพื่อนำไปสู่การขยายผลในเชิงพื้นที่และเชิงนโยบายให้ได้

 ถา้มหาวทิยาลยัใหญ่ๆ จะทำเรือ่งนี้อาจรวมตวักนั3-4คณะ

เพราะทำทั้งหมดคงลำบาก ต้องเป็นการนำร่องก่อน และเรียนว่า ใน

สว่นของงานชมุชนทอ้งถิน่ สสส.ลงทนุเพิม่มากขึน้ทกุปี ตัง้แตป่ี 2552

ที่เข้ามาทำงานมีงบลงทุน200ร้อยล้านบาทมาถึงวันนี้สสส.ลงทุน

เพื่องานชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง 600 ล้านบาท ซึ่งจะขยายต่อเนื่องไป

ทุกปี

 การอุดหนุนงบประมาณนั้น ส่วนหนึ่ง สสส.ให้เป็นน้ำมัน

หล่อลื่นเพื่อให้เกิดการปรับกลไกโดยตรง และอีกส่วนหนึ่งให้

มหาวิทยาลัยมีเครดิตกับชุมชนท้องถิ่น โดยการไปให้เงินกับชุมชน

ทอ้งถิน่ทำงานซึง่อาจารยต์อ้งทำงานอยา่งนอ้ย 3 ปีถา้จะทำแค่2ปี

กอ็ยา่ทำเลยเพราะมนัไมท่นักวา่จะคยุกบักลุม่อาจารยร์ูเ้รือ่งก็6เดอืน

คุยกับมหาวิทยาลัยรู้เรื่องอีก 1 ปี ระหว่างนั้นคุยกับชุมชนแบบไม่

ชัดเจนอีกประมาณ 2 ปีกว่าจะลงตัว แล้วหลังจากนั้นกลไกมันจึงจะ

หมุนตัวเองไปเรื่อยๆ

 อีกประเด็นที่สำคัญคือ เรื่องผู้พิการ และคนไข้ติดเตียง ซึ่ง

เราจะตอ้งไปเชือ่มโยงระหวา่งโครงสรา้งการเมอืงการปกครองในทอ้งถิน่

โครงสร้างขององค์กรชุมชนกับโครงสร้างของภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่ให้ได้

จึงจะสำเร็จและเกิดแรงเหวี่ยง แต่ สสส.ไม่ได้ทำงานเต็มพื้นที่ ดังนั้น

ถ้ามหาวิทยาลัยไหนสนใจอยากจะทำก็ยินดี เพราะที่อุตรดิตถ์ก็เป็น

สไตล์อุตรดิตถ์ถ้ามหาวิทยาลัยมหิดลจะทำก็อาจจะได้เห็นสไตล์ของ

มหิดลซึ่งย่อมไม่เหมือนกัน




พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์  
ผู้อำนวยการสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) 
และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 


 ด้วยเงื่อนไขที่มีโอกาสทำงานเรื่องคนพิการ ที่ผ่านมาเหมือน

งานนี้เป็นการทำงานที่แยกส่วนกับการขับเคลื่อนกระแสหลักแม้ว่าจะ

เกิดกรณีตัวอย่างซึ่งคนพิการได้รับการดูแลอย่างดีในหลายพื้นที่แต่ถ้า

จะขยายไปยงัคนพกิารทกุหยอ่มหญา้หรอืเปน็จดุนำเขา้ (EntryPoint)

ของระบบทำใหร้ะบบสามารถเขา้ถงึผูค้นทีย่ากลำบากไดน้ัน้ยงัไปไมถ่ึง

จึงคิดว่า ถึงเวลาแล้วที่เราน่าจะได้มาทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

ใหส้ามารถสรา้งพลงัการเคลือ่นและขยายไดม้ากขึน้เพราะขอ้มลูวชิาการ

ที่สนับสนุนก็มีการทำงานกันมาพอสมควร น่าจะสามารถคุยร่วมกับ

แม้จะเกิดกรณีตัวอย่างซึ่งคนพิการได้รับการดูแลอย่างดีในหลายพื้นที่ 
แต่ถ้าจะขยายไปยังคนพิการทุกหย่อมหญ้า 

หรือเป็นจุดนำเข้า (Entry Point) ของระบบ 
ทำให้ระบบสามารถเข้าถึงผู้คนที่ยากลำบากได้นั้นยังไปไม่ถึง 

จึงคิดว่า ถึงเวลาแล้วที่เราน่าจะได้มาทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
- พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์  - 

 



แลกเปลี่ยนเติมเต็ม การคิดคะแนนผลงานวิชาการ เนื่องจากการทำงานวิจัยชุมชน 
บางครั้งต้องทำงานร่วมกันหลายศาสตร์ ซึ่งจะมีคนเข้าร่วมเป็น 

จำนวนมาก สมมติ ใน 1 โครงการที่เป็นโครงการบูรณาการ 
มีนักวิจัย 47 คน จะหาเปอร์เซ็นต์ออกมาอย่างไรในงานวิจัย 1 ชิ้น 
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พื้นที่ได้เวทีเสวนาครั้งหน้าที่จะจัดคงเป็นเรื่องระบบการดูแลผู้พิการ

ในชุมชน 




รศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา  
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 เรื่องความก้าวหน้าทางวิชาการ (Career Path) ถือเป็นตัว

ขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้ภาควิชาการลงไปคลุกและทำงานร่วมกับ

ชุมชน เพราะคนที่ทำงานทางด้านนี้ ถ้าไม่ได้โตมาหรือไม่มีจริตที่จะ

ทำงานกับชุมชนจริงๆการจะยึดโยงให้เขาอยู่ตรงนี้มันไม่ง่าย

 ขอยกตัวอย่างของตัวเองซึ่งเป็นนักเทคนิคการแพทย์ จบ

ปรญิญาเอกมาทำพวกโคลนนิง่ไมเ่คยออกไปเรยีนรูก้บัชมุชนจนเมือ่ปี

2546 ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ซึ่งตอนนั้นเป็นคณบดีคณะ

เทคนิคการแพทย์ได้พาไปลงชุมชนทำให้เราต้องเรียนรู้การบูรณาการ

(Integrated) ด้วยวิธีการใหม่ทั้งหมดพอเริ่มเรียนรู้จากหลายวิชาชีพ

ก็ทำงานวิชาการสะสมมาเรื่อย จนปี 2548 จะขอตำแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ แต่พอส่งผลงาน 9 เรื่องที่เกี่ยวกับงานชุมชนไป กลาย

เป็นมีคำถามกลับมาว่า เรายังไม่มีสาขาวิชาที่เกี่ยวกับงานตรงนี้ คุณ

เป็นเทคนิคการแพทย์คุณออกไปทำงานในชุมชนทำไม

 นั่นคือประเด็นที่ 1 การใช้ผลงานในการขอตำแหน่งทาง  

วิชาการ ประเด็นที่ 2 เรื่องภาระงาน (Work Load) ในการลงไป

ทำงานกับชุมชนประเด็นที่ 3 กระบวนการทำงานกับชุมชนเป็นสิ่งที่

ต้องใช้เวลา ไม่สามารถได้ผลรวดเร็วทันใจเหมือนในห้องทดลอง และ

ประเด็นที่ 4 การคิดคะแนนผลงานวิชาการเนื่องจากการทำงานวจิยั

ชมุชน บางครัง้ตอ้งทำงานรว่มกนัหลายศาสตร์ ซึง่จะมคีนเขา้รว่มเปน็

จำนวนมากสมมติใน1โครงการที่เป็นโครงการบูรณาการมีนักวิจัย

47 คน จะหารเปอร์เซ็นต์ออกมาอย่างไรในงานวิจัย 1 ชิ้น แล้วพอ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)กำหนดว่านักวิจัยจะ

ต้องมีส่วนร่วมมากกว่า50เปอร์เซ็นต์คราวนี้ก็จะเริ่มเป๋แล้ว

 หลายปีที่ผ่านมา เคยพูดในเวทีของมหาวิทยาลัยหลายเวทีว่า

1) น่าจะเปิดช่องทาง (Track) หรือให้ศาสตร์ของงานวิจัยชุมชน

สามารถเสนอขอตำแหนง่วชิาการได ้และ 2) วธิคีดิในการนบัผลงาน

ทางวิชาการ ยกตัวอย่าง ทางด้านวิทยาศาสตร์ เราจะมองผลงานตี

พิมพ์ในเชิงของ International Journal และจำนวนครั้งการอ้างอิง

(CitationCount)แล้วถ้าในกรณีที่มีอาจารย์เขียนบล็อก(Blog)ซึ่งมี
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ความรู้ดีๆ มากมาย มีคนเข้ามาแล้วนำไปต่อยอดเป็นพันๆ คน ถ้า

ลองคิดในเชิงของการนำไปอ้างอิง ทำไมถึงไม่มีการนับ สิ่งเหล่านี้มัน

ขึ้นอยู่กับวิธีคิด

 อย่างไรก็ตามถ้ามองย้อนกลับไปจาก6ปีที่แล้วมาถึงตอนนี้

ถือว่า เรามีพัฒนาการที่ดีขึ้น ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เคยได้ยินข่าวว่า

สกว.พยายามจะตั้งเป็นตัวอย่างของผลงานวิชาการที่เปิดกว้างมากขึ้น

แต่ตั้ง 6 ปีผ่านมาแล้ว ตอนนี้ก็ยังไม่เป็นตัวเป็นตนว่า ตกลงงาน

ลักษณะไหนจึงจะนับเป็นผลงานวิชาการบ้างมหาวิทยาลัยคงต้องช่วย

กันผลักดันในเรื่องนี้เพราะเชื่อว่านักวิชาการหลายคนที่ไม่ได้มีใจหรือ

จริต การจะดึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมกับการทำงานวิจัยชุมชนน่าจะ

ต้องมีกระบวนการเสริมตรงจุดนี้ด้วย




พญ.ลัดดา ดําริการเลิศ 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 


 งานชุมชนเป็นงานที่ต้องการความร่วมมือทางด้านวิชาการ

มาก ไม่เช่นนั้นจะเป็นแค่นวัตกรรมอยู่ในพื้นที่ ไม่มีใครจะขยายออก

ไป ถ้าไม่มีกระบวนการจากมหาวิทยาลัยหรือนักวิชาการเข้าไป

สังเคราะห์ออกมาอีกชั้น เพื่อให้ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge)

กลายเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง(ExplicitKnowledge)และขยายผลได้จริง

 ยกตัวอย่างเรื่องน้ำท่วมคราวนี้ เราเห็นโจทย์เยอะแยะมาก 

เชน่EMBallทีใ่ชก้นัอยา่งแพรห่ลายมคีนตัง้คำถามวา่ดบีา้ง ไมด่บีา้ง

ถ้ามีการวิจัยออกมาได้ มันจะเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าและประโยชน์

ต่อชาวบ้านอย่างแท้จริง หรือจนถึงตอนที่น้ำลด ก็ยังมีวิธีการกำจัด

เชื้อรา เพื่อจะให้ผู้คนกลับมาใช้ชีวิตอย่างเดิมได้ นี่ล้วนแล้วแต่เป็น

โจทย์วิจัยซึ่งต้องการความรู้จากมหาวิทยาลัยและนักวิจัยไปช่วยเหลือ

ชุมชนอีกทั้งเป็นงานที่เห็นผลทันตา เห็นผู้ใช้ (User) ชัดเจนถ้างาน

วิจัยลักษณะนี้ออกมาได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนเป็นแสนเป็นล้านคน

 ถา้เราเขา้ไปเรยีนรูก้บัชมุชน และรูว้า่ความตอ้งการ (Demand) 

คืออะไร จะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณค่า ลงมาจากหิ้งได้ แต่เรื่องนี้

คิดยากเหมือนกัน ถ้าตั้งโจทย์อยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ส่วนตัว

(Personal Interest) ของนักวิจัย ทำให้มองไม่เห็นความต้องการของ

ชุมชนที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริง

 เมื่อครั้งไปดูงานที่จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับคุณหมอประเวศมี

คำถามหนึ่งที่อาจารย์ทางอุตรดิตถ์ถามกับรองเลขาธิการ สกอ. ใน

ตอนนั้นคือ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ว่าทำอย่างไรจะให้งานวิจัยที่เป็น

น้ำท่วมคราวนี้ เราเห็นโจทย์เยอะแยะมาก ถ้ามีการวิจัย 
จะเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อชาวบ้านอย่างแท้จริง 

อีกทั้งเป็นงานที่เห็นผลทันตา เห็นผู้ใช้ (User) ชัดเจน ถ้าเราเข้าไป
เรียนรู้กับชุมชน และรู้ว่าความต้องการ (Demand) คืออะไร 

จะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณค่า ลงมาจากหิ้งได้ 
- พญ.ลัดดา ดําริการเลิศ-  

 



แล้วปกครองไม่ได้ เพราะในสังคมที่เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม

ต่างๆ ซับซ้อน มันจัดการไม่ได้ด้วยอำนาจใดๆ นอกจากประชาชน

จัดการตนเอง ที่เรากำลังขับเคลื่อนอยู่ตอนนี้คือ ชุมชนจัดการตนเอง

ท้องถิ่นจัดการตนเอง จังหวัดจัดการตนเอง และกลุ่มจังหวัดจัดการ

ตนเอง การจัดการตนเองนี้จัดการ 2 อย่างคือ จัดการพัฒนาอย่าง

บูรณาการ และจัดการนโยบายเราต้องต่อสู้เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้

 ปัญหาสำคัญของสังคมไทยคือปัญหาระบบการศึกษา ใน

รอบ 100 ปีที่ผ่านมา การศึกษาทำให้คนไทยไม่รู้จักแผ่นดินไทย 

เอาแตท่อ่งหนงัสอืไมไ่ดเ้รยีนความจรงิของชวีติในพืน้ที่นำ้ทว่มกเ็พราะ

อย่างนี้ เพราะไม่เข้าใจ... ท่องแต่วิชาที่เอามาจากต่างประเทศ แต่ถ้า

เราเขา้ใจตัง้แตต่อนนี้ เรามหีมูบ่า้นทัง้หมด 8 หมืน่หมูบ่า้น ประมาณ 

8 พันตำบล ถ้าชุมชนทั้งหมดจัดการตนเองได้ ทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ

สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การศึกษา ประชาธิปไตย

พร้อมกันไปหมดก็จะเกิดความแข็งแรงนี่คือส่วนของชุมชน

 ทีนี้ส่วนของท้องถิ่น มี 3 ชนิดด้วยกันคือ อบต. เทศบาล

และ อบจ.ถ้าองค์กรท้องถิ่นเข้มแข็ง สามารถหนุนให้ชุมชนมีความ

เข้มแข็ง ทำเรื่องที่ชุมชนทำไม่ได้ แล้วไปขับเคลื่อนนโยบายก็จะเกิด

ความเข้มแข็งจากฐานล่างของชุมชนท้องถิ่น

 ถ้าเราเข้าใจกระบวนการจากที่ฟังอาจารย์ทั้ง 2 ท่านของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เล่า เราจะพบว่า มีหน่วยงานเยอะแยะ

มากมายที่สามารถจะสนับสนุนเรื่องนี้ ความจริง มีข้อเสนอตั้งแต่

รัฐบาลที่แล้วเรื่อง1มหาวิทยาลัย1จังหวัดคือเรามีมหาวิทยาลัย

ร้อยกว่าแห่งส่วนจังหวัดเรามี77จังหวัดให้1มหาวิทยาลัยทำงาน

แลกเปลี่ยนเติมเต็ม ตั้งแต่เรียนจบมาไม่เคยรู้สึกซาบซึ้งกับประเทศ 
จนกระทั่งมาทำงานกับ สพช. รู้สึกว่า งานวิจัยยังไม่ให้คุณค่า 

ความตื่นเต้น เท่ากับสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
ได้รู้จักประเทศ มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ 

- ผศ.ดร.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ -  
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งานวิจัยชุมชนมันดึงดูดความสนใจ (Attractive) เป็นงานที่มีคุณค่า 

และสามารถใช้เป็นผลงานในการขอตำแหน่งทางวิชาการได้ ถ้าหาก

แก้ไขเกณฑ์ของ สกอ.ตรงนี้ไม่ได้ แรงจูงใจที่จะไปแหวกวงล้อมจาก

ขนบธรรมเนียมวิธีคิดเก่าๆของมหาวิทยาลัยคงจะยากซึ่งอุตรดิตถ์

โมเดลถอืเปน็ขอ้ยกเวน้(Exception)จรงิๆเพราะทำมาอยา่งยาวนาน

 ถ้าเราจะขับเคลื่อนนโยบายก็ต้องทำตรงประเด็นนี้ว่า งาน

วิจัยชุมชนท้องถิ่นมีค่าพอที่จะทำให้เกิดบันไดวิชาชีพ (Career 

Ladder) ในการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการได้ 


ผศ.ดร.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์   
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


 มีโอกาสได้ร่วมงานกับผศ.ดร.อาวรณ์โอภาสพัฒนกิจที่ศูนย์

ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นทางภาคเหนือ ทำให้ได้เรียนรู้อะไร

มากมาย แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะนำเสนอในเวทีนี้คือตั้งแต่เรียนจบมา

ไม่เคยรู้สึกซาบซึ้งกับประเทศ จนกระทั่งมาทำงานกับสำนักงานวิจัย

และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)  

 งานแรกๆ ที่ทำก็ยังงงว่าทำอะไร แต่สิ่งที่ได้ไปพบเจอ ไป

เรียนรู้ และท่าทีของวงที่ได้เข้าไปสัมผัสด้วยมีความสำคัญทำให้รู้สึก

ว่า งานวิจัยยังไม่ให้คุณค่า ความตื่นเต้น เท่ากับสิ่งที่ได้เรียนรู้ ได้

รู้จักประเทศ มนัรูส้กึอยา่งนัน้จรงิๆจากนัน้เรากไ็ปชวนเพือ่นๆทีภ่าค

วชิามาร่วมกันทำงานจนวันนี้6ปีผ่านไปที่ได้รู้จักกับสพช.ตอนนี้ที่

คณะเภสัชศาสตร์เรามีศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบยาในชุมชน แต่ถ้า

ถามวา่ มงีานวจิยัไหม เรากำลงัเริม่เตาะแตะ แตก่อ่นจะคลอดงานวจิยั

เราตอ้งรูจ้กับา้นของเรากอ่น วนันีก้ลา้บอกวา่ เพือ่นๆ ในภาควชิา 10

กว่าคนล้วนแต่เห็นคุณค่า(Appreciate)ในการพานักศึกษาลงชุมชน

 หากพูดถึงเรื่องการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ติด

อันดับ1ใน3หรือ1ใน5ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่สามารถตอบโจทย์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ แต่ว่าโจทย์ของเขา โจทย์ก็เป็นโจทย์

เราแค่หาข้อมูลไปตอบโจทย์ ก็จะได้คะแนน ทว่าสิ่งสำคัญจริงๆ ที่

ต้องเปลี่ยนก็คือ วิธีคิด หรือ Paradigmจึงมีข้อเสนอว่างานนี้ต้อง

มีพี่เลี้ยงหรือองค์กรคอยช่วยเหลือ เพราะการใช้นโยบายอย่างเดียว

อาจจะไม่เพียงพอ

 



แลกเปลี่ยนเติมเต็ม
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 นโยบายก็แค่สั่งลงมาทั้งสกว.สกอ.ก็สั่งแล้วเป็นตัวชี้วัดที่

แรง พยายามบีบบังคับว่า งานนี้อาจารย์ทำแล้วต้องมีลายเซ็นต์ของ

อบต.บอกว่ามีประโยชน์ จึงนับเป็น 1 คะแนน ถามว่าแบบนี้มันใช่

หรือเปล่า เพราะสิ่งสำคัญมันอยู่ที่กระบวนการ (Process)ว่าจะทำ

อย่างไรจึงจะเปลี่ยนวิธีคิดของอาจารย์ได้

 ในส่วนของวิชาชีพเภสัชฯ เอง หลายคนก็มีคำถามเยอะ นั่ง

คุยกับเพื่อนว่าความรู้มันเป็นก้อนอยู่ข้างบน ชุมชนอยู่ข้างล่าง การ

จะต่อท่อลงมาได้ ท่อตรงนี้คืออะไร วันนี้ทางเภสัชฯ เขาอาจจะไป

หนุนเรื่องอะไรต่างๆ แต่ขอมีท่อตรงนี้ก่อน จะทำอย่างไรให้มีท่อต่อ

เชื่อมลงมาได้ เมื่อมาพูดคุยกันก็สรุปว่า ต้องพาเด็กลงเยี่ยมบ้านสัก

ครั้งสองครั้ง พอเขาเห็นท่อตรงนี้แล้ว เวลาทำอะไรเขาก็จะเชื่อมเห็น

ภาพทั้งหมดได้


 



ปิดท้าย:
ประเด็นสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

 เรามาประชุมกันก็เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด (Concept) และ

วิธีการ (Method) งานนี้อยู่ภายใต้แนวคิดใหญ่ที่ว่า ถ้าฐานพระเจดีย์

ของประเทศเข้มแข็ง ประเทศก็จะมั่นคง ซึ่งเป็นธรรมดาที่สุด

โครงสรา้งอะไรจะมั่นคงต่อเมื่อมีฐานที่ผ่านมาเราล้มเหลวเพราะจะ

สร้างพระเจดีย์จากยอด ไม่ว่าเศรษฐกิจ การ

ศึกษา ประชาธิปไตย ก็จะเอาแต่ข้างบน ไม่

ได้ทำฐานมันถึงอยู่ไม่ได้ไม่มีพระเจดีย์องค์

ไหนสร้างสำเร็จจากยอด อันนี้จึงเป็น

แนวคิดใหญ่ว่า เราจะสร้างพระเจดีย์จาก

ฐานโดยหนนุกระบวนการประชาชนขา้งลา่ง 

 ใหจ้ดัการเปน็ พฒันาได้ เป็นแนวคิดที่

อาจจะเรียกว่าใหญ่ที่สุด

และสำคัญที่สุด

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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 ประเทศต่างๆ ทั้งอเมริกา ยุโรป ตอนนี้กำลังวิกฤติสุดๆ

เพราะเขาไม่มีทางไป คงล่มสลาย เกิดจลาจล เพราะฉะนั้นต้องทำ

ฐานของประเทศเราให้แข็งแรง อย่าไปเอาอย่างเขา ถ้าพูดให้แรงก็คือ

การสนับสนุนการปฏิวัติประชาชนแบบใหม่ จะเรียกว่า ปฏิรูป หรือ

ปฏิวัติ ก็แล้วแต่ คือประชาชนเป็นผู้ลงมือทำ เป็นผู้เรียนรู้ จัดการ

เป็น แบบนี้จะได้ผลยั่งยืนแน่นอน การปฏิวัติแบบเก่า ยึดอำนาจไป

แล้วปกครองไม่ได้ เพราะในสังคมที่เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม

ต่างๆ ซับซ้อน มันจัดการไม่ได้ด้วยอำนาจใดๆ นอกจากประชาชน

จัดการตนเอง ที่เรากำลังขับเคลื่อนอยู่ตอนนี้คือ ชุมชนจัดการตนเอง

ท้องถิ่นจัดการตนเอง จังหวัดจัดการตนเอง และกลุ่มจังหวัดจัดการ

ตนเอง การจัดการตนเองนี้จัดการ 2 อย่างคือ จัดการพัฒนาอย่าง

บูรณาการ และจัดการนโยบายเราต้องต่อสู้เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้

 ปัญหาสำคัญของสังคมไทยคือปัญหาระบบการศึกษา ใน

รอบ 100 ปีที่ผ่านมา การศึกษาทำให้คนไทยไม่รู้จักแผ่นดินไทย 

เอาแตท่อ่งหนงัสอืไมไ่ดเ้รยีนความจรงิของชวีติในพืน้ที่นำ้ทว่มกเ็พราะ

อย่างนี้ เพราะไม่เข้าใจ... ท่องแต่วิชาที่เอามาจากต่างประเทศ แต่ถ้า

เราเขา้ใจตัง้แตต่อนนี้ เรามหีมูบ่า้นทัง้หมด 8 หมืน่หมูบ่า้น ประมาณ 

8 พันตำบล ถ้าชุมชนทั้งหมดจัดการตนเองได้ ทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ

สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การศึกษา ประชาธิปไตย

พร้อมกันไปหมดก็จะเกิดความแข็งแรงนี่คือส่วนของชุมชน

 ทีนี้ส่วนของท้องถิ่น มี 3 ชนิดด้วยกันคือ อบต. เทศบาล

และ อบจ.ถ้าองค์กรท้องถิ่นเข้มแข็ง สามารถหนุนให้ชุมชนมีความ

เข้มแข็ง ทำเรื่องที่ชุมชนทำไม่ได้ แล้วไปขับเคลื่อนนโยบายก็จะเกิด

ความเข้มแข็งจากฐานล่างของชุมชนท้องถิ่น

 ถ้าเราเข้าใจกระบวนการจากที่ฟังอาจารย์ทั้ง 2 ท่านของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เล่า เราจะพบว่า มีหน่วยงานเยอะแยะ

มากมายที่สามารถจะสนับสนุนเรื่องนี้ ความจริง มีข้อเสนอตั้งแต่

รัฐบาลที่แล้วเรื่อง1มหาวิทยาลัย1จังหวัดคือเรามีมหาวิทยาลัย

ร้อยกว่าแห่งส่วนจังหวัดเรามี77จังหวัดให้1มหาวิทยาลัยทำงาน

ร่วมกับพื้นที่ ทำให้ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง หรือในกระทรวงต่างๆ ก็มี

กรมมีกองกำหนดให้1กองดูแล1ตำบลก็ยังได้เรามีข้าราชการใน

มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นจำนวนมาก อาจจะให้ 1 คณะไปทำงานกับ

1ตำบลหรือเรามีบริษัทตั้งเป็นหมื่นๆแห่งให้1บริษัทต่อ1ตำบล

ก็ได้เช่นเดียวกันมีรูปแบบเยอะแยะที่จะทำ เพื่อหนุนให้ตำบลเข้มแข็ง

ชุมชนเข้มแข็งถ้าทำได้แบบนี้คิดว่าภายใน5ปีเราจะเห็นจุดเปลี่ยน

ของประเทศไทย 10 ปีเราจะมั่นคง ไม่ต้องเผชิญวิกฤติแบบอเมริกา

หรือยุโรป

 แต่จุดที่เป็นกุญแจสำคัญคือ การจัดประชุมให้คนมาร่วมพูด

คุยกันเฉยๆ มักไม่ได้เรื่อง เราต้องทำข้อมูลด้วย จะเป็นข้อมูลชุมชน

ข้อมูลตำบล ข้อมูลจังหวัดอะไรก็ได้การทำข้อมูลทำให้รู้สภาพที่เป็น

จริง และรู้ว่าเราจะทำอะไรต่อ 

 เพราะฉะนั้นถ้าแต่ละตำบลมีการตั้งศูนย์หรือสถาบันเล็กๆ 

มาทำสำรวจขอ้มลู ความรู้กจ็ะทำใหเ้กดิการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่งไปได้

ตอนนี้ก็มีนักศึกษารุ่นใหม่จบปริญญาโท-เอกทั้งในเมืองไทยและต่าง

ประเทศเยอะแยะ แต่สิ่งที่คนเหล่านี้ไม่มี คือ ไม่รู้จักแผ่นดินไทย ถ้า



เขาไดม้าชว่ยทำงานเรือ่งขอ้มลูกจ็ะสามารถเชือ่มโยงสิง่ทีเ่ขามี ในสว่น

ความรู้เทคโนโลยีต่างๆเข้าไปด้วยกัน

  การจะจดัการอะไรใหย้ัง่ยนืและสำเรจ็นัน้ ตอ้งมคีวามตอ่เนือ่ง

ของปัญญา (Continuity of Wisdom)ตำแหน่งต่างๆจะเปลี่ยนไป

อย่างไรก็ตาม ถ้ามีวิชาการทำงานอย่างต่อเนื่องจะช่วยได้ นี่จึงเป็น

ความสำคัญของการมีสถาบันวิชาการซึ่งเป็นหัวข้อในวันนี้

 เรือ่งนกัศกึษากเ็ปน็อกีประเดน็นโยบายใหญ่ นา่จะมหีลกัสตูร

ชนบทศึกษาภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาทุกมหาวิทยาลัย มีการคิด

หน่วยกิตเป็นรายวิชา ให้นักศึกษาไปอยู่กับชาวบ้านร่วมกันทำแผน

ชุมชนเป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติตัวนักศึกษาจะเปลี่ยนสิ่งสำคัญ

คือ เปลี่ยนโลกทัศน์ วิธีคิด และจิตสำนึกทั้งหมด นักศึกษามีเป็น

แสนคนทุกมหาวิทยาลัย แต่การศึกษาที่ผ่านมา 100 ปีมันลอยตัว

ดูถูกชาวบ้าน นักศึกษาควรลงไปอยู่กับชาวบ้าน ไปนอนบ้านชาวบ้าน

กินกบกินเขียดที่ชาวบ้านหามาให้ ชาวบ้านรักเด็ก เด็กก็รักชาวบ้าน

นอกจากได้เรียนรู้แล้วนักศึกษายังมีความรู้และเทคโนโลยีบางอย่าง

ที่ชาวบ้านไม่มี เช่นเรื่องคอมพิวเตอร์ก็เข้าไปเสริมกันและนักศึกษา

ยังเป็นตัวเชื่อมโยงกับอาจารย์ เห็นเรื่องอะไรน่าทำ ก็สามารถจะ

เชื่อมโยงได้ ถ้ามหาวิทยาลัยตกลงร่วมกันว่า จะมีวิชาชนบทศึกษา

ภาคปฏิบัติสักช่วงหนึ่ง แม้แค่ 2 อาทิตย์ นักศึกษาก็จะเก่งขึ้น และ

ทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆ นี่จะเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทย จากการ

มองข้างบนลงไปมองข้างล่าง

 มาถึงกรณีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก็

เป็นตัวอย่างมหาวิทยาลัยสายแข็งที่เข้าไปทำงานร่วมกับชุมชนและ

สังคม ดังคำกล่าวว่า ถ้าในตำบลมีวิชาช่างหรือเทคโนโลยีเต็มที่  

เมื่อไหร่ก็จะหายจน 

 นำ้ทว่มคราวนีท้ำใหห้ลายมหาวทิยาลยัไดท้ำงานเรือ่งชมุชน

และสังคมเยอะ เช่น กรณีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขามีความรู้

เรื่องสัตว์ ปลิงที่เกาะคน เลือดมันเป็นสีน้ำเงิน และปลิงกลัวทองแดง

จึงทำลวดทองแดงมีด้ามถือไปแจกคน เป็นตัวอย่างการใช้วิชาการให้

มีประโยชน์ และทำให้มหาวิทยาลัยได้ลิ้มรสการทำงานกับชุมชนและ

สังคมว่ามันชื่นใจ ได้สัมผัสกับความสุข ได้รู้ว่าความรู้ทางวิชาการมี

ประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์มากเหลือเกิน รวมทั้งสามารถนำไปต่อยอด

การวิจัยได้อีกเยอะมาก ไม่เหมือนวิชาการแบบเดิมที่มีแต่ความ

เครง่เครยีด เราจะทำอยา่งไรใหค้นสว่นใหญเ่ขา้ใจตรงนี้ และไปทำงาน

โดยเอาสงัคมเปน็ตวัตัง้ เพราะมหาวทิยาลยัสว่นใหญเ่อาวชิาเปน็ตวัตัง้

ทำให้มองภาพตรงนี้ไม่ออก

 หลายฝ่ายมีการปรึกษาหารือกันเรื่องแผนป้องกันน้ำท่วมว่า

จะจดัการกบัภยัพบิตันิีอ้ยา่งไร มขีอ้เสนออนัหนึง่คอืทกุมหาวทิยาลยั 

ควรมีศูนย์ศึกษาเรื่องภัยพิบัติ เพราะต้องศึกษาพื้นที่ ศึกษาเรื่องราว

ทิศทางเรื่องมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่นถือเป็นเรื่องสำคัญ 
แต่ยังขาดกลไกการประสานเชิงนโยบาย 
คล้ายกับว่า ทำกันตามอัธยาศัย คุ้ยเขี่ยหากินเองไปเรื่อยๆ 
น่าจะต้องมีศูนย์พัฒนานโยบายตรงนี้ 
เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างต่อเนื่อง 
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ต่างๆ นานา ถ้าทำทุกมหาวิทยาลัยมันจะเกิดการเชื่อมโยงกัน เกิด

ข้อมูลเกิดความรู้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย

 นอกจากนี้ จากการแลกเปลี่ยนกันในเวทีพบว่า ประเด็น

เร่งด่วนที่ต้องรีบทำในเรื่องมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่นมี2ประเด็น

หลักคือประเด็นที่ 1 ความก้าวหน้าทางวิชาการ (Career Path) ใน

เรื่องชุมชน ถ้าไม่มีตรงนี้อาจารย์ก็คงไม่อยากทำ เพราะทำแล้วตีออก

มาเป็นงานวิชาการไม่ได้ และประเด็นที่ 2 คือ เรื่องคนพิการ ซึ่งจะ

เป็นจุดนำเข้า (Entry Point) ที่ดี เพราะคนพิการมีทุกตำบลและโดย

ธรรมชาติคนจะมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ซึ่งคนพิการนั้นเห็นได้

ง่ายอาจจะใช้ตรงนี้เป็นจุดนำเข้าโดยไปที่อบต.เพื่อสำรวจคนพิการ

คิดว่าภายในเดือนหนึ่งน่าจะเสร็จ แล้วก็จัดอาสาสมัครดูแล ถ้าเขา

ต้องการการสนับสนุนทางด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยก็ไปช่วยดูว่า

วิชาการอะไรที่จะไปหนุนได้ อาจจะเป็นจุดนำเข้าที่ชัด จับหัวใจคน 

จากนั้นก็ขยายตัวต่อไปเป็นเรื่องอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น 

 ทศิทางเรือ่งมหาวทิยาลยักบัชมุชนทอ้งถิน่ถอืเปน็เรือ่งสำคญั 

แตย่งัขาดกลไกการประสานเชงินโยบายตอนนีค้ลา้ยกบัวา่ทำกนัตาม

อัธยาศัย คุ้ยเขี่ยหากินเองไปเรื่อยๆ น่าจะต้องมีศูนย์พัฒนานโยบาย

ตรงนีเ้พือ่ใหเ้กดิการทำงานอยา่งตอ่เนือ่ง เพราะถา้เราหวงัพึง่สำนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เขาก็มีเรื่องยุ่งของเขา น่าจะ

ลองดูว่า สกว. สวรส. หรือสภาวิจัยแห่งชาติ ใครควรจะเป็นคนคิด

เพราะเราคุยเรื่องนี้กันมาพักใหญ่แต่ยังขาดกลไกที่จะขับเคลื่อน อาจ

จะลองนดัคยุกนัในวงเลก็กอ่น ขอตัง้หวัขอ้เรือ่งทีจ่ะปรกึษาหารอืกนัวา่

การพัฒนานโยบายเรื่องมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น เวลาเรามา

ประชุมกันแบบนี้จะประชุมเฉยๆไม่ได้ต้องทำให้เกิดการปฏิบัติด้วย

 การจะขับเคลื่อนเรื่องใหญ่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่ใช่

แค่ใช้ตัวอย่างงานวิจัยชิ้น2ชิ้นแต่ต้องมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้คนเกิดความเข้าใจใหม่  

 คำพูดของ ผศ.ดร.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ เป็นคำพูดที่น่าสนใจ

มากที่บอกว่า“ไม่เคยซาบซึ้งกับประเทศไทยมาก่อน”เชื่อว่าเมื่อคน

เราได้สัมผัสความจริงของแผ่นดินจะเกิดความซาบซึ้ง แล้วตนเองจะ

เกิดความสุขเกิดจิตสำนึกใหม่

 ขอยกตัวอย่างแรงๆ เรื่องของเจ้าชายสิทธัตถะ ตอนเป็น

มกุฎราชกุมาร ท่านศึกษาวิชาการทั้งหมดที่มีอยู่ในโลก ณ ขณะนั้น

เรียกว่าศิลปวิทยาทั้ง18แต่เมื่อเสด็จหนีออกจากกำแพงวังไปสัมผัส

คนจนคนแก่คนเจ็บคนตายไปสัมผัสความจริงของชีวิตท่านเปลี่ยน

เลยเกิดจินตนาการใหม่ที่ใหญ่มาก ว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้ แต่ทรงไม่มี

ความรู้ จึงไปลองผิดลองถูกอยู่นาน แต่ว่าได้เกิดพลังจิตสำนึก... พลัง

ที่แรงคือ พลังจิตสำนึก ไม่ใช่ความรู้ ซึ่งหาที่ไหนก็ได้ แต่การศึกษา

ของเราทั้งหมดเป็นเรื่องความรู้เป็นKnowledge-Oriented

เรื่องนักศึกษาก็เป็นอีกประเด็นนโยบายใหญ่ 
น่าจะมีหลักสูตรชนบทศึกษาภาคปฏิบัติ 
สำหรับนักศึกษาทุกมหาวิทยาลัย 
มีการคิดหน่วยกิตเป็นรายวิชา 
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 ฉะนั้นความรู้สึกซาบซึ้งกับแผ่นดิน ซาบซึ้งกับประเทศไทย

ความรูส้กึนีส้ำคญัมาก เชือ่วา่การทำงานกบัคนยากคนจนมนัเปลีย่น

โลกได้ ยกตัวอย่างที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (HarvardUniversity)มี

นายแพทย์อยู่คนหนึ่งชื่อ ดร.พอลฟาร์เมอร์ (Dr. Paul Farmer) มา

จากครอบครัวอเมริกันยากจน พอเรียนจบแพทย์ ก็ไปทำงานกับ

คนจนที่เฮติ ซึ่งทั้งจน ทั้งเป็นเอดส์และวัณโรค แต่เขามีความเชื่อว่า

การทำงานกบัคนจนนานเขา้จะดงึสงัคมเขา้มามสีว่นรว่มในการเยยีวยา

โลกได้ ที่เรียกว่าHeal the World และมีคนเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่ม

มากขึ้นเรื่อยๆ

 เราต้องพาคนไปสัมผัสความจริง น่าจะลองจัดทัวร์ชุมชนดู

สนุกด้วย บางทีพาไปทีเดียวเปลี่ยน อย่าง ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต

ตอนเป็นประธานสภาพัฒน์ฯ เราพาไปที่บุรีรัมย์ ไปครั้งเดียวท่านก็

เห็นเลย และการไปลักษณะนี้ทำให้เกิดโอกาสที่จะพูดคุยกัน เพราะ

บางครั้งถ้าคุยกับคนที่อยู่ในตำแหน่งมันจะยุ่ง ไม่มีเวลา แต่ถ้าไปทัวร์

แบบนี้ ไปกินข้าวที่คันนานั่งใต้ต้นไม้คุยกันจะทำให้เกิดความซาบซึ้ง

กับแผ่นดินไทย ดังนั้นอย่าใช้แต่กลไกทางการเพียงอย่างเดียว ความ

เป็นทางการภาษาอังกฤษใช้คำว่า Formal คือติดรูปแบบ เราต้องใช้

กลไกที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งมีมาก่อน และใหญ่กว่า เป็นความจริงมาก

กว่า

 กล่าวโดยสรุป วันนี้เรามาประชุมเรื่องสำคัญคือ สถาบัน

ศึกษากับความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ ก็เลยมา

แลกเปลี่ยนและเกิดเป็นประเด็นนโยบายที่จะทำงานต่อไป
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